Sau Khi Kết Hôn

Giới thiệu
Thể loại: gia đình quyền quý, yêu thầm. Cũng đã gần 10 năm kể từ ngày Quan Phán yêu thầm Chu Niệm Viễn  nhưng khoảng cách của hai người thì càng ngày lại càng xa.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/sau-khi-ket-hon

Mục lục

1. Chương 1: Một Lần Sau Cuối

2. Chương 2: Chu Niệm Viễn

3. Chương 3: Tên Quê Mùa

4. Chương 4: Quyết Định

5. Chương 5: Ám Sát

6. Chương 6: Em Đồng Ý

7. Chương 7: Người Quen Cũ

8. Chương 8: Đi Tắm

9. Chương 9: Văn Nhã Ni

10. Chương 10: Chấn Động

11. Chương 11: Dỗ Dành

12. Chương 12: Thiếu Niên

13. Chương 13: Thích

1. Chương 1: Một Lần Sau Cuối

Quan Phán lại nằm mơ thấy Chu Niệm Viễn nữa rồi.
Trong giấc mơ ấy, cậu thấy Chu Niệm Viễn kết hôn cùng người bạn gái đã quen bảy năm của anh.

Cậu chỉ là người được mời tham dự.

Khi Chu Niệm Viễn cùng vợ đến bàn của cậu mời rượu, cậu cùng đối mặt với anh, trong ánh mắt trầm lắng sâu thăm thẳm của anh ấy, phảng phất là cả trời tình cảm nồng nàn.

Cái cảm giác này khiến cả người cậu run rẩy.

Mà có thể giây tiếp theo là hình ảnh Chu Niệm Viễn ôm lấy vợ của mình, lạnh lùng mà nói với cậu, anh ấy từ trước đến nay chưa từng yêu cậu.

Quan Phát hoảng hốt mà tỉnh giấc.

Bốn giờ sáng, cậu khẽ liếc nhìn bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ,còn có ngọn đèn đường u ám ngoài công trường, trong ngực là biết bao đau đớn khiến cho cậu không thể hít thở bình thường được.

Trên thực tế, cậu đã rất lâu không có liên hệ gì với Chu Niệm Viễn rồi.

Cậu đương nhiên là vẫn có Weibo và Wechat của Chu Niệm Viễn.

Nhưng là Weibo của Chu Niệm Viễn đã không hoạt động từ hai năm trước, tin tức cuối cùng trên đó lại là bản tin chính phủ, hình như là bên Chu gia có hoạt động gì mới.

Bảng cập nhật thông tin của cậu cũng ít khi có tin gì mới.

Quan Phán lặng lẽ mở Wechat.

Tin tức mới nhất trên bảng tin của Chu Niệm Phát được đăng vào dịp Tết, nội dung đại khái là chúc mừng năm mới, kèm theo một bức ảnh ngôi nhà ngói màu xanh nhìn rất đặc sắc.

Quan Phán biết, đó là nhà cũ của bà ngoại Chu Niệm Viễn, căn nhà này vài năm trước đã bị dỡ bỏ, sau được xây lại thành một căn biệt thự rất khang trang.

Nhà ngoại của Chu gia nằm phía dưới một thị trấn nhỏ thược thành phố Trùng Khánh, kế bên quê cũ của Quan Phán, chỉ khác là nhà của Quan Phán nằm mưới mấy dặm sâu trong thôn trong núi.

Bọn họ học chung một lớp năm lớp năm, lớp sáu tiểu học.

Lúc ấy Quan Phán đã nghe được không ít những lời đồn đại về Chu gia.

Chu gia ở thôn Thập Lý Bát rất nổi tiếng, nguyên nhân chính là do người mẹ xinh đẹp của Chu Niệm Viễn cặp với một ông đại gia ở Hải Thành.

Nghe người ta nói mẹ Chu chính là người thứ ba, nhưng nàng may mắn lại sinh được Chu Niệm Viễn, vợ chính thức của gia đình kia tuy không đồng ý cho nàng vào cửa nhưng vị đại gia nọ thì lại rất yêu chiều nàng, còn xây cho nàng một ngôi nhà xa hoa ở dưới quê, không những vậy còn mướn người hầu chăm sóc hai mẹ con hết sức chu đáo.

Vậy mà trong thôn cũng chẳng có ai dám xem thường nàng, bởi vì nhà Chu gia thực sự rất giàu, cho nên mọi người ai cũng chỉ mong được như nàng thôi.

Quan Phán còn nhớ, khi Chu Niệm Viễn đi học lúc nào cũng có xe hơi sang trọng đưa rước.

Mà thời điểm đó, có được một chiếc xe đạp đã được xem là rất xa xỉ rồi.

Thành tích học tập của Chu Niệm Viễn rất tốt, lớn lên lại đẹp trai, trong nhà lại nhiều tiền, làm gì có nữ sinh nào không muốn làm bạn với anh ấy.

Quan Phán nào có gì sánh được với Chu Niệm Viễn.

Mặc dù cậu học giỏi hơn Chu Niệm Viễn một chút, kết quả thường hay được hạng nhất nhưng nhà cậu rất nghèo, trong nhà còn có anh trai với chị gái, tất cả quần áo của cậu đều là đồ của anh trai và chị gái chắp vá lại, lủng chỗ này lủng chỗ kia, thành thử nhìn bộ dạng cậu rất lôi thôi.

Hai người làm bạn cùng bàn suốt nửa năm, quan hệ không hẳn là tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Vào tháng cuối cùng của năm lớp sáu, Chu Niệm Viễn được người nhà đón về thành phố Hải Thành.

Khi cả hai gặp lại cũng là bảy năm sau rồi.

Quan Phán thi đậu một trường đại học ở Hải Thành.

Vốn dĩ cậu cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Chu Niệm Viễn.

Tất cả đều là tình cờ.

Có một đồng hương tổ chức tiệc gặp mặt Hội sinh viên Trùng Khánh ở Hải Thành, bởi vậy cậu liền tham dự.

Có một đàn anh trùng hợp cũng có quen biết với Chu Niệm Viễn, lại biết được bà ngoại của Chu Niệm Viễn là người Trùng Khánh liền lên tiếng mời cậu tham gia.

Bọn họ là trong buổi tiệc này mà nhận ra nhau.

Chu Niệm Viễn lớn lên cao to đẹp trai, từng cái vung tay nhấc chân đều vô cùng quý phái.

Cách cư xử của anh ấy rất nho nhã lễ độ, ít nhất cách biểu hiện bên ngoài là vô cùng hòa thuận, lại rất chiếu cố Quan Phán.

Bọn họ đôi lúc sẽ hẹn nhau đi ăn cớm, có lúc thì lại hẹn nhau cùng đi thư viện.

Nghỉ đông năm hai đại học, Chu Niệm Viễn còn cùng Quan Phán về Trùng Khánh chơi một chuyến nữa.

Chu Niệm Viễn còn cùng cậu ngồi xe lửa, cả hai lắc lư trên xe mười mấy tiếng mới về đến nhà.

Rõ ràng anh ta có thể đi máy bay đến Trùng Khánh chứ đâu cần phải bắt bản thân mình chịu khổ như vậy.

Quan Phán vẫn luôn nhớ rất rõ, ở trên xe lửa, khi Chu Niệm Viễn ngủ quên, anh đã gác đầu trên vai cậu.

Còn cậu sau một đêm phải ngồi thẳng người, cuối cùng vì mệt quá liền vai kề vai với Chu Niệm Viễn mà ngủ quên mất.

Đó là lần tiếp xúc thân mật nhất của cả hai.

Sau này Quan Phán mới biết, thì ra cha ruột của Chu Niệm Viễn không phải đại gia hay phú hộ gì, mà xuất thân từ một danh gia vọng tộc, là con cháu của một gia đình quan chức chân chính.

Chu Niệm Viễn mặc dù là con riêng, nhưng cũng đã được nhận tổ quy tông, tương lai vô cùng sáng lạng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Quan Phán quyết định đến một thành phố ở phía Nam sinh sống, còn Chu Niệm Viễn đương nhiên vẫn ở lại Hải Thành.

Cứ như vậy qua tiếp tám năm, giữa hai người bọn họ cũng chỉ gặp nhau có hai ba lần, lần nào cũng là vội vội vàng vàng.

Mà tất cả cơ hội gặp mặt đều là do Quan Phán tranh thủ tìm kiếm.

Cậu luôn dồn hết tâm trí nghe ngóng hành trình của Chu Niệm Viễn, sau đó sẽ giả bộ cả hai vô tình gặp mặt.

Lần cuối cùng là khi cậu thấy đứng bên cạnh Chu Niệm Viễn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Chu Niệm Viễn giới thiệu với cậu đây chính là vợ chưa cưới của anh ấy.

Đối phương là con gái thế gia môn đăng hộ đối với nhà Chu Niệm Viễn, sau khi Chu Niệm Viễn tốt nghiệp đại học liền bắt đầu tìm hiểu.

Quan Phán biết bản thân chẳng còn cơ hội nữa, từ nay về sau tốt nhất là cậu nên chặt đứt các mộng tưởng của mình.

Hai năm gần đây thật ra cậu cũng đã ít nhớ về Chu Niệm Viễn hơn.

Không biết đêm nay làm sao mà cậu lại mơ về người ấy.

Quan Phán ngồi ngoài ban công, trầm mặc mà châm điếu thuốc.

Gió đêm tháng sáu mát rượi khẽ thổi qua mặt, nó khiến trái tim loạn nhịp của cậu dần bình tĩnh hơn.

Tuổi của cậu cũng đã không còn nhỏ nữa rồi, qua thêm vài hôm là đến sinh nhật ba mươi của cậu.

Mỗi khi ba mẹ ở dưới quê thúc giục cậu mau kết hôn đi, cậu cũng chỉ biết lấp liếm qua qua.

May mà sau khi nhà anh trai cậu sinh được hai đứa con trai, ông bà cũng không còn cằn nhằn về việc muốn ôm cháu nữa, nhưng chung quy vẫn luôn để ý đến hạnh phúc nửa đời còn lại của cậu.

Còn cậu thì lại không có cách nào nói với người nhà của mình rằng, cậu đã có người trong lòng từ lâu.

Nói cho đúng là, cậu yêu thầm người ta.

Mà người cậu yêu thầm lại là đàn ông nữa chứ, điều này càng khiến cậu không dám mở miệng.

Tư tưởng ở nông thôn đều rất bảo thủ, hỏi cậu làm sao mà dám thẳng thắn cho được.

Cậu đã xác định bản thân sẽ phải sống cô độc cho đến già.

Dù sao cậu cũng đã suy nghĩ tốt lắm rồi, suốt đời này cậu sẽ không kết hôn, cứ như vậy mà già đi.

Hút xong điếu thuốc, cậu lại quay về giường nằm.

Mơ mơ màng màng ngủ đến bảy giờ, cậu liền bật dậy chạy đến công trường.

Chuyên ngành cậu học ở trường là đo vẽ bản đồ, làm việc ở công trường cũng đã bảy tám năm rồi.

Vài năm trước đặc biệt cực khổ, vì muốn tiết kiệm tiền mà cậu phải chạy qua chạy lại giữa hai công trường, thường phải thức dậy lúc năm giờ sáng đến mười một giờ đêm mới về tới ký túc xá, mệt đến mức thở như chó ấy.

Sau này khi cậu lên chức trưởng phòng bộ phận hạng mục công trình, dưới quyền có một tốp nhân công, vậy mà cũng chẳng có lúc được nghỉ ngơi.

Bởi vì một năm bốn mùa đều làm việc ngoài công trường, da của cậu cũng bị phơi cho đen, lại còn rất thô ráp.

Cậu cũng có vài người bạn ở trên tòa thị chính cùng tham gia thiết kế hạng mục này, mặc dù đều phải đi công tác từ Nam ra Bắc, vậy mà còn nhàn rỗi hơn cậu nhiều.

Có lúc cậu lại nghi ngờ, không biết lúc đầu có phải đầu óc cậu có vấn đề gì không mà lại đi ký cái hợp đồng đường sắt này.

Buổi chiều, đột ngột có cơn mưa lớn.

Phương Nam đang vào mùa mưa dầm, chỗ công trường cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, theo dự đoán chắc cả tháng tới cũng không thể thi công.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một thời gian rồi.

Quan Phán có chút cảm khái, liền quay về ký túc xá.

Vừa mới lên lầu, cậu lại nghe được một chuỗi tiếng còi như xé màn mưa mà đến.

Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy có ba chiếc xe màu đen có rèm che đang lái xe vào hướng phòng hạng mục.

Có thể là lãnh đạo cấp trên nào đó muốn đến giám sát công trình đi.

Quan Phán lập tức dừng bước chân.

Cậu cả người ướt đẫm, vừa mới tính quay về phòng tắm một cái vậy mà lúc này lại mau chân chạy xuống dưới lầu.

Vừa xuống tới dưới lầu, cậu liền thấy có vài người đàn ông mặc vest màu đen từ trong xe bước ra, theo ra sau cùng là một nam thanh niên.

Bởi do bụi nước mưa mà cậu không thấy rõ được dáng vẻ của người thanh niên ấy.

Nhưng cậu có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải là lãnh đạo cấp cao, bởi vì mỗi lần có người đến thị sát thì đều là các cán bộ kỳ cựu đã có tuổi rồi.

Cậu thấy vậy cũng không quan tâm nữa, liền quay trở lại ký túc xá.

Lúc ở dưới lầu, cậu cũng để ý đến ba chiếc xe kia.

Đều là các nhãn xe cao cấp nhất.

Bởi vì lúc trước cậu có tiếp xúc với Chu Niệm Viễn nên cũng có chút hiểu biết về giới giàu có, cũng biết được mấy cái xe này không hề rẻ chút nào.

Có thể là họ hàng, người quen của công nhân nào đó đi.

Cậu khẽ cười, cũng xem như không có việc gì.

Sau khi về phòng tắm rửa sạch sẽ, cậu lại ngó xem thời gian một chút, bây giờ cũng chưa đến bốn giờ chiều, lúc này nhà ăn vẫn chưa có mở cửa, cậu liền tiện tay cầm một cuốn sách ra đọc.

Thật ra cậu cái gì cũng đọc không vô.

Có lẽ là do giấc mơ chập chừng sáng nay, hoặc có lẽ là do tiếng mưa to bên ngoài khiến lòng cậu rối rắm không yên.

Cậu không tự chủ mà lấy di động ra, lại mở xem tin tức mới nhất của Chu Niệm Viễn, cứ như vậy mà nhìn.

Cho dù vẫn là câu chúc mừng năm mới ấy cùng với một tấm hình cũ, nhưng như vậy cũng đủ đong đầy cái mơ mộng viễn vông trong cậu.

Cậu sẽ lại suy đoán, có phải hay không Chu Niệm Viễn đăng những thứ này lên chỉ để cho cậu xem thôi.

Bởi vì chỉ có nhà cậu với nhà bà ngoài Chu Niệm Viễn gần nhau, cũng chỉ có cậu mới biết ý nghĩa của bức ảnh có căn nhà cũ ấy.

Nhưng bản thân cậu cũng hiểu rất rõ, tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng mà thôi.

Chu Niệm Viễn khẳng đĩnh đã sớm quên mất người bạn cũ này, làm sao mà lại cố ý đăng cái tin này trên tường nhà mình để ám chỉ điều gì cơ chứ…

Trong lúc cậu còn đang miên man suy nghĩ, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu cho rằng chắc có công nhân nào tìm cậu có việc nên đứng dậy ra mở cửa.

Đứng trước cửa là cậu thanh niên khi nãy vừa bước xuống xe.

Đối phương lớn lên nhìn rất hào hoa nho nhã, nụ cười tươi như nắng, “Cho hỏi anh có phải là ngài Quan Phán?”

Quan Phán gật đầu.

Đối phương lại nói tiếp, “Tôi tên Hạ Cảnh, anh có thể gọi tôi là A Cảnh.”

Quan Phán trầm mặc trong giây lát, sau đó nói: “Chào anh, Hạ tiên sinh.”

Hạ Cảnh thấy vậy liền nói rõ lý do mình đến đây, “Tôi là trợ lý riêng của ngài Chu Niệm Viễn, do ngài ấy gặp phải sự cố bất ngờ, bị thương rất nghiêm trọng, ngài ấy bây giờ muốn gặp anh.”

Quan Phán thật không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

Hạ Cảnh lại tiếp tục hỏi cậu: “Anh có thể đi không?”

Quan Phán không trả lời.

Đầu óc cậu bây giờ loạn thành một đống.

Sự cố bất ngờ… Bị thương rất nghiêm trọng… gặp một lần…

Là muốn cậu gặp mặt Chu Niệm Viển lần sau cuối ư?

Cậu gần như không thể chấp nhận được sự thật này, hai cánh tay phải nắm chặt lấy khung cửa, khó khắn lắm mới có thể đứng vững.

2. Chương 2: Chu Niệm Viễn

Hạ Cảnh đang quan sát Quan Phán.
Ngũ quan của Quan Phát vẫn còn đang phát triển, mà có thể do thường ngày hay ở công trường hứng nắng hứng gió, da mặt rất khô ráp, lại có chút đen, nói thật ngay cả bảo vệ gác cổng nhà Chu gia còn đẹp trai hơn cậu.

Lớn lên coi như tạm chấp nhận được đi, nhưng người này tính tình hình như có chút chậm chạp.

Hạ Cảnh thật không hiểu nổi sao ngài Chu lại chọn trúng người trước mặt này.

Nhưng mà đây cũng lá quyết định của Chu tiên sinh, cậu cũng không có khả năng xen mồm vào.

Anh ta khẽ thu lại ánh mắt, thanh âm có chút chậm lại, nói: “Anh Quan, anh có muốn thu dọn một chút…”

Quan Phán hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ gật đầu.

Cậu cũng không phải là một người dễ để lộ tâm tình của mình ra bên ngoài, thật ra bản thân cậu cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng cậu vẫn chọn cách phải kiên cường, cậu khẽ khàn giọng: “Phiền anh đợi tôi một chút.”

Hạ Cảnh đưa tay ra dấu cứ tự nhiên.

Quan Phán gọi điện cho giám đốc hạng mục xin nghỉ phép.

Vừa may đến mùa mưa, việc trên công trường cũng không gấp gì, cho dù cậu có xin phép nghỉ mười ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì.

Giám đốc quả nhiên đồng ý, còn chủ động hỏi cậu có muốn nghỉ thêm nửa tháng nữa không.

Quan Phán cũng không biết tình huống bên này của Chu Niệm Viễn tệ đến mức nào, nếu như là đang hấp hối, phỏng chừng cậu nên ở lại thêm một khoảng thời gian, nghe vậy liền nhanh chóng đồng ý.

Hạ Cảnh ngồi trong phòng đợi cậu, anh ta nhìn một vòng chung quanh, nhất thời không khỏi nhíu mày.

Ký túc xá của bộ phận hạng mục rất sơ sài, ngoài một cái giường, một cái bàn đọc sách cùng vài cái ghế, thì không còn thêm đồ dùng nào khác, ngay cả sô pha cũng không.

Trong phòng cũng không có nhà vệ sinh, phỏng chừng tắm giặt cũng phải ra bên ngoài.

Hạ Cảnh đã từng nghe nói làm bên đường sắt rất cực khổ, chỉ là anh không ngờ điều kiện sống lại kém đến vậy.

Anh cũng đã xem qua tư liệu, biết được rằng từ sau khi tốt nghiệp Quan Phát liền làm việc ở công trường.

Hạ Cảnh lại thêm cho Quan Phán thêm một cái nhãn hiệu biết chịu cực khổ.

Thật là, lại chịu được khó khăn.

Đây chính là kết luận mà Hạ Cảnh đúc kết được.

Quan Phán dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị vài bộ quần áo, sau đó nhấc vali lên, ra hiệu cho Hạ Cảnh biết rằng họ có thể xuất phát.

Hạ Cảnh đứng lên, anh đưa tay muốn cầm hành lý cho Quan Phán.

Quan Phán có chút ngại ngùng né trách, nói: “Tôi có thể tự cầm được.”

Thấy vậy Hạ Cảnh cũng không ép buộc nữa.

Bên ngoài mưa vẫn rất lớn, mấy người đàn ông mặc tây trang khi nãy đều đứng dưới mái hiên trú mưa.

Hạ Cảnh vừa bước ra, bọn họ liền tiến lên trước.

Quan Phán liền đoán rằng mấy người này chính là vệ sĩ.

Hạ Cảnh tự mình mở cửa xe cho cậu.

Cậu khẽ nói tiếng cám ơn rồi ngồi vào trong.

Rất nhanh mấy chiếc xe lao vun vút trong màn mưa.

Quan Phán khẽ nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này mới chỉ bốn giờ chiều.

Bọn họ bây giờ chạy xe lên trên tỉnh, sau đó lại ngồi máy bay để đến Hải Thành, bên đó cũng đã có xe chờ sẵn, chỉ cần họ vừa xuống máy bay liền đón họ đi, tính tổng thời gian di chuyển cũng chỉ mất hơn bốn tiếng đồng hồ.

Buổi tối ở Hải Thành tràn ngập ánh đèn màu rực rỡ khiến mọi thứ trông thật huy hoàng.

Quan Phán lại nghĩ đến Chu Niệm Viễn đang bị thương nặng, rất có thể là đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh, điều này làm cậu lo lắng đến phát hoảng.

Vậy mà suốt cả quãng đường cậu đều chỉ im lặng, cũng không dò hỏi Hạ Cảnh bất cứ điều gì.

Hạ Cảnh thì lại rất chú ý đến cậu, nhìn cậu như vậy anh lại cho cậu thêm một tiêu chí đó là cậu là người trầm mặc ít nói.

Loại tính cách này không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt.

Chu tiên sinh cũng là một người kiệm lời, thật không biết cuộc sống mai sau của hai người này sẽ ra sao nữa.

Trong đầu Hạ Cảnh tưởng tượng đến khi hai người họ ở chung mà một câu cũng không nói liền cảm thấy buồn cười.

Xe đi vào đường cao tấp lập tức lao vun vút, bỏ lại khung cảnh phồn hoa của các con đường lớn ở hai bên cửa.

Hải Thành là một thành phố quốc tế, mười mấy năm trước khi Quan Phán đến đây học đại học, nơi đây đã có các con phố hiện đại dài 5km, vô cùng náo nhiệt thịnh vượng.

Ngày hôm nay lại càng rực rỡ hơn.

Thật xứng với cái tên thành phố không ngủ của nó.

Nhưng mà đối với Quan Phán khi thấy lại mấy cảnh này cậu cũng chẳng cảm thấy xúc động gì nhiều bởi cậu không phải là người thuộc thế giới sống nhanh như này, trong suốt ba mươi năm cuộc đời của cậu, ngoài bốn năm đại học ở đây, phần lớn thời gian còn lại đều sống ở vùng quê.

Cậu cũng đã quen với cái chân chất và lạc hậu của nông thôn rồi.

Xe hình như chạy về phía ngoại ô, khoảng chừng nửa tiếng, sau khi băng qua một con đường dài đầy bóng mấy cây cao to thì dừng lại trước cổng một căn biệt thự.

Quan Phán cảm thấy rất kinh ngạc, vốn dĩ cậu nghĩ giờ này Chu Niệm Viễn phải nên nằm ở bệnh viện mới đúng.

Lẽ nào vết thương của Chu Niệm Viễn đã nặng đến mức bác sĩ cũng bó tay, chỉ có thể về nhà chờ chết?

Nghĩ như thế lòng cậu khẽ trầm chút, trong ngực thì như đang mắc nghẹn vật gì, khiến cho cậu không hít thở nổi.

Hạ Cảnh nhẹ giọng nhắc nhở: “Vào thôi.”

Có vệ sĩ mở cửa xe cho hai người.

Quan Phán nhịn xuống nỗi đau trong tim mà bước xuống xe.

Hải Thành không có mưa, gió đêm lại mát mẻ, thổi qua khiến cho cơ thể liền cảm thấy thoải mái.

Quan Phán nhắm chặt mắt sau đó lại mở ra.

Hạ Cảnh nói: “Mời anh đi theo tôi.”

Quan Phán nghe vậy liền cùng cậu bước vào biệt thự.

Bên trong là ánh đèn vàng le lói, tuy mơ mơ hồ hồ nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được các đồ nội thất sang trọng bên trong.

Quan Phán có chút mất tự nhiên mà đứng tại cổng vào.

Bởi vì lúc rời đi rất vội vàng, cậu vẫn còn mang đôi giày đi làm ở công trường, dưới đế giày vẫn còn dính đầy bùn đất khiến cậu không dám bước chân vào cái nơi cao sang quyền quý này.

Hạ Cảnh quay đầu lại cười rồi nói: “Ngài Chu đang đợi cậu ở trong phòng khách.”

Quan Phán nhẹ giọng “ừ” một tiếng.

Hạ Cảnh lại ra hiệu cho cậu đi tiếp.

Quan Phán thấy vậy cũng chỉ đành cầm theo hành lý mà đi vào trong.

Phòng to nhất bên ngoài là một cái đại sảnh lớn, càng đi vào trong, không gian lại càng nhỏ đi, chỉ hiện ra một cái phòng khách loại nhỏ.

Trong phòng khách nhỏ không hề bật đèn, chỉ có một chiếc ti vi ở trên bàn.

Thông qua ánh sáng lúc có lúc không trên màn hình, Quan Phán liền thấy được có một người đang ngồi trên sô pha.

Cho dù đối phương có ngồi trong bóng tối, nhưng cậu chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhận ra được người này chính là Chu Niệm Viễn.

Rất có thể do nghe được tiếng bước chân, Chu Niệm Viễn liền ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Quan Phán có cảm giác như ngừng thở.

Chu Niệm Viễn đứng dậy, chậm rãi mà đi đến trước mặt cậu, cầm lấy hành lý trong tay cậu, nhẹ nhàng nói: “Đến rồi.”

Quan Phán lúc này mới có thể nhìn rõ hình dáng của anh.

Vẫn khôi ngô xuất chúng như vậy, vẫn lịch sự cao quý như vậy.

Nhớ lần trước gặp mặt, đã là chuyện của bốn năm trước, Chu Niệm Viễn khẽ cầm tay vợ chưa cưới của mình rồi nói lời tạm biệt với cậu, hai người cùng nắm tay nhau lên xe, không chút lưu luyến mà rời đi.

Lần này gặp lại, nét mặt của Chu Niệm Viễn vẫn không có chút thay đổi nào.

Còn cậu sau vài năm đón nắng hứng gió ngoài công trường, đã dần dần thô kệch xấu xí.

Nhưng Quan Phán cũng chỉ cảm khái một chút, rồi lại lưu ý đến một chuyện không hợp lý.

Sắc mặt Chu Niệm Viễn nhìn rất khỏe mạnh, bước chân anh đi lúc nãy cũng rất vững vàng, nào đâu có giống bộ dáng của một người bị thương nặng chứ.

Điều này khác xa so với những thứ cậu đã tưởng tượng.

Cũng không phải trong lòng cậu mong Chu Niệm Viễn bị thương, chỉ là trong mấy tiếng vừa qua, trái tim của cậu vẫn cứ luôn bị treo lơ lửng trên cao, không lúc nào cậu dám thả lỏng.

Cuối cùng lại phát hiện cái phần quan tâm lo lắng này của cậu là dư thừa rồi.

Điều này khiến cậu cảm thấy có chút sửng sốt, nhất thời không biết cư xử sao cho được.

Chu Niệm Viễn im lặng mà nhìn cậu vài giây, sau đó mới dịu dàng hỏi: “Cậu vẫn tốt chứ?”

Quan Phán trấn định lại tinh thần một chút, mới khàn khàn giọng hỏi lại anh: “Anh… không có việc gì sao?”

Chu Niệm Viễn cảm giác giọng điệu khi hỏi của cậu có chút kỳ quái.

Anh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “A Cảnh đã nói những gì với cậu?”

Quan Phán lặp lại những lời mà Hạ Cảnh đã nói với cậu: “Cậu ấy nói anh bị thương nặng nên muốn gặp tôi lần cuối.”

Chu Niệm Viễn suy nghĩ một chút liền hiểu hết mọi chuyện.

Khẳng định là do Hạ Cảnh tìm đại một cái lý do nào đó lấp lửng cho qua chuyện, mới khiến cho Quan Phán hiểu lầm rằng anh đang gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

… Cái tên Hạ Cảnh này, suốt ngày chỉ biết tìm thêm rắc rối cho anh mà thôi.

Anh đương nhiên là muốn tìm Hạ Cảnh tính sổ chuyện này nhưng điều quan trọng trước mắt chính là phải trấn an lại Quan Phán, khiến cho cậu yên lòng hơn.

Chu Niệm Viễn nghĩ một chút rồi nói: “Tôi lúc trước đích thực là có bị thương nặng nhưng hiện tại đã không sao rồi… Cậu ngồi xuống đây, uống ngụm nước, ăn miếng bánh, rồi tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện cho.”

Quan Phán cứ như máy móc mà nghe lời anh ngồi xuống.

Trong lòng cậu thì lại thở phào nhẹ nhõm.

Cái dây cung phải căng chặt suốt mấy tiếng đồng hồ trong lòng cậu cuối cùng cũng được thả lỏng, kéo theo sau đó là từng cơn mệt mỏi lũ lượt.

Cậu đến bây giờ ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, trong lòng suốt quãng đường đi đều là lo lắng nhớ nhung về người đàn ông trước mắt này.

Cậu lặng lẽ ngồi trên sô pha, lẳng lặng mà nhìn Chu Niệm Viễn.

Chu Niệm Viễn vẫn giữ bộ dáng cũ, ngũ quan anh tuấn, lãnh tĩnh âm trầm.

Nhưng cậu nghĩ mãi cũng không ra, nếu như Chu Niệm Viễn đã khỏi bệnh rồi, thì còn gọi cậu đến Hải Thành làm gì?

Trong lòng Quan Phán mờ mịt.

Người hầu trong nhà mang thức ăn còn nóng hổi lên cho cậu, Quan Phán cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm nhưng lại chẳng thấy cơm có mùi vị gì cả.

Cậu rất đói, nếu là bình thường thì cậu đã ăn ngấu ăn nghiến rồi.

Đặc biệt là lúc ăn cơm trên công trình, do thời gian gấp gáp, cậu chỉ cần vài ba đũa là đã ăn hết một chén cơm rồi.

Cũng chẳng phải cậu muốn giữ hình tượng đẹp đẽ trước mặt Chu Niệm Viễn làm gì, cậu cũng chỉ là một người tầm thường, lại còn xuất thân từ nông thôn… những cái tiểu tiết như này, bản thân Chu Niệm Viễn cũng đã biết rõ từ lâu rồi.

Sở dĩ lúc này cậu cảm thấy không yên lòng là vì cậu đang chờ đợi Chu Niệm Viễn nói chuyện.

Cái bóng đèn to trong phòng khách đã được điều chỉnh lại ánh sáng, bây giờ trong phòng đã nhìn rõ như ban ngày.

Chu Niệm Viễn ngồi ở phía đối diện với cậu, anh nhìn cậu dịu dàng rồi sau đó nhẹ giọng nói: “Cậu cũng biết đi, tôi là con riêng ở bên ngoài của nhà họ Chu.”

Quan Phán giương mắt lên nhìn anh.

Dưới ánh đèn, vùng giữa hai hàng lông mày của Chu Niệm Viễn khẽ nhíu.

Không biết tại sao, chỉ dựa vào một câu này của Chu Niệm Viễn cậu liền có thể tưởng tượng ra những năm tháng qua cuộc sống của anh nhất định không phải dễ dàng gì cho cam.

Nói thật, nghe anh nói lòng cậu có chút đau đớn.

Sau đó Chu Niệm Viễn liền từ từ nói rõ lý do tại sao anh lại tìm gặp Quan Phán.

Mấy năm gần đây anh dần nắm quyền điều hành gia tộc trong tay, nhưng trong nhà vẫn có người ngoài sáng trong tối tìm cách hạ bệ anh.

Cách đây không lâu anh còn được trải nghiệm việc có người cố ý muốn ám sát mình, lúc ấy trên người bị thương nặng, nhà vợ tương lai lại không hề xem trọng anh, liền cưỡng ép vị hôn phu của anh phải xuất ngoại rồi xóa bỏ hôn ước giữa hai người.

Sau một hồi tranh đoạt, anh đã nắm được vị trí đứng đầu gia tộc.

Vậy mà người của Chu gia lại suốt ngày ở mọi nơi tìm cách làm khó dễ anh.

Bọn họ miễn cưỡng chấp nhận cái vị trí người đứng đầu của anh, nhưng lại đưa ra hai điều kiện, một là anh phải cưới một người đàn ông, hai là sau này không được phép có con nối dõi.

Quan Phán đang chậm rãi nuốt một ngụm cơm, nghe anh nói vậy cậu liền ngẩng ra.

Chỉ số IQ của cậu cũng không phải là thấp, năm đó còn đứng trong top của lớp, chỉ cần nghe một chút cậu liền hiểu được ý của Chu Niệm Viễn.

Thậm chí còn suy ra được chuyện tại sao Chu Niệm Viễn lại tìm đến cậu.

Cậu nuốt ngụm cơm trong miệng rồi giương mắt nhìn Chu Niệm Viễn.

Người đàn ông dưới ánh đèn này cũng đang ngắm nhìn cậu, con ngươi sâu thẳm tựa như hồ sâu không thấy đáy.

Hai người cứ nhìn chăm chăm nhau trong chốc lát.

Sau đó Chu Niệm Viễn liền cúi đầu thật thấp rồi mới mở miệng: “Tôi muốn cậu giúp tôi một việc, đó là cùng tôi kết hôn.”

3. Chương 3: Tên Quê Mùa

Quan Phán không lên tiếng.
Cậu cúi đầu, cứ như vậy và cơm vào miệng.

Người Hải Thành thích ăn ngọt, nhưng cậu lại sinh ra và lớn lên ở miền Nam, thích nhất vẫn là ăn cay.

Món ăn trên bàn lần này đều là đồ đặc sản của thành phố Trùng Khánh, muốn cay cỡ nào cũng có.

Vậy mà, cậu có ăn thế nào cũng cảm thấy vô vị.

Cậu cứ im lặng mà ăn hết ba chén cơm, mấy món ăn trên bàn đều đã cạn dĩa.

Cuối cùng khi không còn gì trên bàn nữa, cậu mới chịu buông đũa.

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Chu Niệm Viễn đang chăm chú nhìn cậu.

Cậu có chút ngập ngừng, thật lòng chính bản thân cậu hiện tại cũng không biết nên trả lời như thế nào cho tốt.

Chu Niệm Viễn nở một nụ cười với cậu.

Thấy vậy trong lòng Quan Phán khẽ thở dài.

Cậu đã yêu thầm Chu Niệm Viễn nhiều năm như thế, cũng đã sớm chấp nhận một chuyện rằng cậu và anh cả đời này không thể cùng nhau đứng chung một chỗ, trong cậu chưa từng có ý nghĩ rằng sẽ có một ngày như hôm nay, Chu Niệm Viễn mở miệng cầu xin cậu, xin cậu hãy cùng anh kết hôn.

Dường như nhìn ra sự do dự của cậu, Chu Niệm Viễn cũng chỉ nhẹ giọng nói tiếp: “Tôi biết nhất thời bắt cậu đưa ra quyết định cho chuyện này thật sự không dễ, tôi cũng không có ý ép buộc cậu, trước tiên cậu cứ ở lại đây vài ngày, rồi sau đó suy nghĩ lại một chút… như vậy có được không?”

Quan Phán đối diện với ánh mắt của anh, rồi lại nhẹ giọng hỏi: “Tại sao lại là tôi?”

Cậu cùng anh cũng đã nhiều năm không gặp rồi, cho dù ngày ấy có thân thiết đi chăng nữa nhưng giờ đây cả hai nào khác người dưng.

Trong mắt cậu, Chu Niệm Viễn chính là sự tồn tại quan trọng nhất.

Nhưng cứ theo cách nói của Chu Niệm Viễn, cậu đối với anh cùng lắm chỉ là bạn học cũ.

Nếu vậy thì tại sao Chu Niệm Viễn lại đột nhiên tìm đến cậu?

Huống chi là người đứng đầu của Chu gia, Chu Niệm Viễn chỉ cần phao tin một chút là đã có biết bao nhiêu người nguyện gả cho anh.

Chu Niệm Viễn cười rồi nói: “Ngoại trừ cậu ra tôi không còn biết nghĩ đến ai có thể khiến tôi tin tưởng nhiều như thế.”

Quan Phán nhìn anh đầy hoảng hốt.

Chu Niệm Viễn nói tiếp: “Thật ra có không ít người muốn gả cho tôi nhưng cái mà họ nhắm đến là vị trí đại phu nhân nhà họ Chu chứ nào phải tôi, cậu nói nếu đã biết như thế tôi làm sao có thể yên tâm cho được… Lại nói chuyện tôi bị ám sát mấy tháng trước, cái này do chính một thuộc hạ tâm phúc của tôi phản bội mà ra…”

Quan Phán khẽ yên lặng.

Anh nói cũng đúng, mấy người kia nào có tìm đến cửa Chu gia vì địa vị hay thân phận của Chu Niệm Viễn, họ tìm đến đây là vì cái khối tài sản kếch sù của Chu gia.

Cũng khó trách tại sao Chu Niệm Viễn không tín nhiệm bọn họ.

Còn cậu cũng được xem như cùng lớn lên bên cạnh Chu Niệm Viễn, gốc rễ của cậu thế nào anh cũng biết rõ, gia đình cũng không có gia thế gì, bởi vậy anh mới chọn cậu.

Quan Phán nghĩ vậy, cũng không hé môi nói gì.

Bây giờ tâm trạng của cậu rất loạn, đừng nói là đưa ra quyết định, ngay cả việc phải tiếp thu cái chuyện này cũng khiến cậu cảm thấy bất lực.

Trên thực tế, từ trước đến nay cậu luôn là người có chủ kiến của mình, năm đó khi cậu thi đại học, chọn chuyên ngành, tìm công việc sau khi tốt nghiệp, tất cả đều do cậu tự quyết định.

Thậm chí ngay cả việc cắt đứt mọi liên lạc với Chu Niệm Viễn, cậu cũng hạ quyết tâm làm mà không chút do dự.

Vậy mà bây giờ cậu rất phân vân.

Lý trí mách bảo cậu rằng cậu nên cự tuyệt.

Cậu và Chu Niệm Viễn xa cách một trời một vực, cách sinh hoạt và quan niệm sống của cả hai đều khác nhau, ngay cả làm bạn bè còn khó khăn, huống hồ chi là đòi kết hôn.

Cho dù là kết hôn giả, cũng cảm thấy không thích hợp.

Lại còn một vấn đề thiết thực hơn, cho dù là người nhà nhà họ Chu, hay là kẻ thù của Chu Niệm Viễn, nhất định đều là những nhân vật lợi hại.

Cậu cùng lắm chỉ là người bình thường, lấy cái gì ra mà phản kháng lại.

Cậu đương nhiên nguyện ý hy sinh bản thân mình vì Chu Niệm Viễn, nhưng mà xét đến cùng, cậu cũng chẳng thể giúp đỡ gì cho anh, có khi chính cậu lại là người kéo chân anh thụt lùi cũng nên.

Nhưng… cậu lại luyến tiếc cơ hội lần này.

Con người chính là ích kỷ như vậy.

Cậu đã nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại Chu Niệm Viễn, vậy mà cơ hội kết hôn với Chu Niệm Viễn lần này cứ như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nó khiến đầu óc cậu mông lung, hơn nữa mùi hương của cái bánh ấy lại không ngừng tỏa ra, hấp dẫn cậu từng bước từng bước đến nhặt nó lên…

Lại nói cậu cũng không nỡ để Chu Niệm Viễn phải gánh vác chuyện này một mình.

—

Trong đầu cậu xuất hiện vô vàng suy nghĩ, nhưng ngay lập tức bắt cậu trả lời thì cậu làm không được.

Chu Niệm Viễn dường như nhận ra sự do dự của cậu, dịu dàng nói: “Hiện tại cậu nhất định là chưa xác định được chủ ý của mình đúng không, không sao đâu, thời gian cũng còn nhiều mà, cậu cứ suy nghĩ từ từ, không cần phải vội.”

Quan Phán khẽ “Ừ” một tiếng.

Chu Niệm Viễn nói tiếp: “Chạy tới chạy lui suốt một ngày rồi, cậu nhất định là rất mệt rồi, để tôi dẫn cậu lên phòng trên lầu nghỉ ngơi nhé.”

Anh nói xong thì đứng lên.

Quan Phán cũng đứng dậy.

Chu Niệm Viễn xách hành lý dùm cho cậu.

Quan Phán nghĩ một chút rồi cũng không tính khách sáo với anh làm gì.

Cậu sóng bước cùng Chu Niệm Viễn, nhìn bóng lưng cao lớn chín chắn của anh, cũng vẫn giống như trước đây vậy, nó khiến cho cậu cảm thấy rất yên lòng.

Chu Niệm Viễn dẫn cậu đến căn phòng cuối hành lang phía bên trái rồi nói: “Phòng của tôi ở ngay bên cạnh thôi, nếu cậu có chuyện gì thì lúc nào đến tìm tôi cũng được.”

Quan Phán nghe vậy liền chỉ nói “Được”.

Chu Niệm Viễn nhìn cậu một lúc lâu mới nói tiếp: “Vậy thì chúc cậu ngủ ngon.”

Quan Phán gật đầu.

Trước lúc rời đi, Chu Niệm Viễn lại quay đầu nhìn cậu: “Nếu như cậu không muốn, tôi cũng sẽ không ép cậu đâu,vậy nên cậu cũng đừng tạo áp lực cho bản thân.”

Quan Phán nghe vậy thì ngẩn người.

Chu Niệm Viễn cười nhẹ rồi quay đầu bước đi.

Quan Phán ngồi trên giường, ngây ngẩn một lúc lâu mới hồi thần lại.

Cậu quan sát căn phòng, cách bài bố rất sang trọng, không hề lộ chút dung tục nào, đặc biệt là ngay bệ cửa sổ có trồng vài bụi hoa tươi, càng nhìn càng khiến cho người ta thoải mái.

So với cái ký túc xá của cậu, không biết là tốt hơn gấp bao nhiêu lần.

Nhưng xét cho cùng, đây cũng không phải là nơi cậu có thể ở lâu dài được.

Những lúc cậu đi công tác, có khi sẽ được ở trong những khách sạn cao cấp, có một lần cậu còn được ở phòng tổng thống của một khách sạn năm sao, căn phòng đó vô cùng xa xỉ.

Mà dù có ở chỗ cao cấp như thế nào thì những chỗ đó cũng không phải thuộc về cậu.

Cũng giống như từng giờ từng phút ở trong căn phòng này, cậu biết rõ rằng mình có thể phải rời đi vào bất cứ lúc nào.

Sau đó cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, phải khen rằng ngay cả nhà vệ sinh cũng toàn đồ cao cấp, bồn tắm và bồn cầu đều là loại cảm ứng thông minh.

Quan Phán nhịn không được mà thở dài.

Cậu nhớ năm đó khi Chu Niệm Viễn cùng về quê với cậu.

Nhà vệ sinh dưới quê đều là kiểu nhà xí bệt cũ, thế mà Chu Niệm Viễn cũng không chê bai gì.

Chính bởi những điều này, mà khi ấy cậu không cảm nhận được sự cách biệt giữa mình và Chu Niệm Viễn.

Còn bây giờ thì cậu lại thấm thía được cái sự khác biệt một trời một vực giữa cả hai.

Cậu đem quần áo đi giặt sạch rồi mang ra ban công phơi.

Sau đó cậu lại đứng ở bên ngoài một lúc lâu.

Diện tích biệt thự này vô cùng lớn, phóng tầm mắt nhìn ra xa có thể nhìn thấy đèn đường thành phố như những chấm nhỏ tràn lan trên đường chân trời.

Cây cối rậm rạp trong vườn dưới ánh đèn khẽ lay động, kết hợp cùng ánh đèn tạo nên quang cảnh vô cùng rực rỡ.

Các vì sao trên trời lại thi nhau tỏa sáng.

Ngày mai nhất định là một ngày nắng đẹp.

Cậu quay trở lại phòng ngủ, buông mình trên chiếc giường to mềm mại, nhưng có lẽ do đã quen nằm ngủ trên chiếc giường cứng nhắc ở ký túc xá, cậu phải trở mình rất nhiều lần mới có thể từ từ đi vào giấc ngủ.

Đồng hồ sinh học của cậu làm việc vô cùng chuẩn xác, ngày hôm sau hơn sáu giờ cậu liền tỉnh.

Cậu ngồi dậy một lúc rồi mới nhớ ra mình đang ở Hải Thành, lại còn đang ở trong nhà của Chu Niệm Viễn.

Từng ánh nắng xuyên qua tấm rèm tơ lụa mỏng rồi tràn ngập khắp căn phòng.

Sắc trời quả nhiên rất tốt.

Cậu chần chờ một chút, sau đó liền rời giường.

Vừa bước xuống lầu thì quản gia của biệt thự – Chú Dương liền tiến lên chào hỏi cậu.

Chú Dương mặc dù tuổi tác có chút lớn, nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, khiêm nhường mà thông báo lại với cậu rằng, tối hôm qua Chu Niệm Viễn có chút việc bận nên đã rời đi.

Quan Phán nghe xong thì nhớ ra, khó trách đêm qua cậu nghe được tiếng xe hơi.

Chú Dương lại mời cậu dùng bữa sáng.

Trong nhà bếp là các món ăn vô cùng phong phú, có cả món mì của miền Nam và bánh nướng của miền Bắc, rất nhiều món, lại còn có băng chuyền như trong khách sạn, tất cả đều để cho cậu tự mình lựa chọn.

Quan Phán mặc dù tối qua ngủ không ngon nhưng khẩu vị thì tốt vô cùng.

Trên thực tế, chỉ cần cậu không bị bệnh, thì sức ăn của cậu rất nhiều, ít nhất đều là ba bát cơm đầy mỗi bữa.

Tối qua cậu thật sự là rất đói, vốn dĩ có thể ăn được năm bát cơm, nhưng do trong lòng có tâm sự nên ăn hơi ít, chỉ ăn hết mấy món đồ ăn thôi.

Nhớ đến tối qua, cậu lại nghĩ ngay đến lời đề nghị của Chu Niệm Viễn, trong lòng lại có chút buồn phiền.

Thật ra cậu đã ngầm đồng ý trong lòng rồi chỉ là cậu không biết cách phải mở lời như thế nào thôi.

Ăn xong bữa sáng, cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi dạo xung quanh nữa, liền trở về phòng của mình.

Tối qua do đi quá vội vàng, cậu chỉ đem theo hai bộ đồ bên người còn lại cái gì cũng không mang theo, bây giờ thì lại có chút buồn chán, cũng chỉ có thể nghịch điện thoại.

Ngồi táy máy một lúc mà thời gian cũng chỉ mới trôi qua có hai mươi phút.

Muốn hết buổi sáng nay đúng là khó khăn vô vàn.

Theo thói quen cậu lại mở Wechat của Chu Niệm Viễn lên liền phát hiện tối qua anh có cập nhật một tin tức mới.

Là một cái biểu tượng mặt cười.

Quan Phát nghĩ đi nghĩ lại cũng không đoán ra ngụ ý bên trong.

Hoặc có thể là do Chu Niệm Viễn ấn nhầm chăng.

Trong phòng còn có một cái ti vi, cậu nghiên cứu mất một lúc mới mở được nó, sau đó cậu cứ chuyên tâm chăm chú mà nhìn vào màn hình, cho dù ti vi có phát chương trình quảng cáo cậu cũng xem đến quên trời quên đất.

Một buổi sáng cứ như vậy mà xong.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng còi xe, nghĩ rằng có thể là Chu Niệm Viễn đã quay lại, cậu liền đi xuống dưới lầu.

Vừa đến chỗ cầu thang, cậu liền nghe thấy một giọng nữ sắc bén: “Mẹ không đồng ý, trong ngày hôm nay con đuổi cậu ta đi ngay đi!”

Tiếp theo đó là giọng nói lạnh lùng của Chu Niệm Viễn: “Đây là việc riêng của con.”

Người nữ lại nâng cao âm lượng: “Con có phải là bị ngu rồi không, nó làm gì mà xứng với con! Con không sợ người trong nhà cười chê à!”

Chu Niệm Viễn ngưng lại một chút, rồi nói tiếp: “Mẹ, mẹ đừng có quên, mẹ cũng có nguồn gốc từ nông thôn mà ra, nếu như không phải có con, mẹ đã sớm bị người ta đuổi cổ ra khỏi Chu gia từ lâu rồi, làm gì có chuyện mẹ có thể vững vàng là ngồi ở cái vị trí lão phu nhân Chu gia này… Mẹ tốt nhất là đừng nên khiêu chiến khả năng chịu đựng của con, con có thể cho mẹ ngồi ở vị trí này thì cũng có cách làm cho mẹ mất hết tất cả.”

Người nữ nghe vậy thì thét lên: “CHU NIỆM VIỄN!”

Chu Niệm Viễn chỉ im lặng.

Quan Phán đứng ngay tại chỗ, lúc này cậu đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Cậu cuối cùng cũng nhớ ra tại sao cậu lại cảm thấy giọng của người nữ này quen tai đến vậy.

Đó là giọng mẹ ruột của Chu Niệm Viễn – Cổ Cầm.

Hồi nhỏ cậu cũng đã từng gặp qua bà một lần, bà là một người vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng.

Nhưng giờ đây bà lại biến thành một người hoàn toàn xa lạ.

Cái người mà bà vừa nói là tên quê mùa ấy, chắc là đang nói đến cậu đi.

4. Chương 4: Quyết Định

Cổ Cầm cho rằng cậu không xứng với Chu Niệm Viễn, đây là sự thật, Chu Niệm Viễn là một người hoàn hảo.
Quan Phán khẽ rủ mắt.

Thủ đoạn của Chu Niệm Viễn rất lợi hại, từ một đứa con riêng đến cuối cùng lại có thể ngồi lên cái chủ vị gia chủ nhà họ Chu, cả gia tộc đều bị anh nắm trong tay, Hải Thành cũng bị anh bao quát, người có khả năng làm việc này cũng chỉ có mình anh.

Đến chính Cổ Cầm còn phải e sợ đứa con này của bà, bà đối với anh chính là vừa yêu lại vừa hận.

Nếu như ngày đó bà không có Chu Niệm Viễn thì chắc không thoát khỏi việc bị ba Chu bỏ rơi từ lâu.

Những ngày đầu tiên được đón về Chu gia, trong lòng bà không phải không ôm mộng lớn.

Chỉ có điều đợi đến khi bà chính thức sống ở đây, bà mới nhận ra bản thân mình cũng chỉ là một món đồ chơi.

Bà mặc dù cũng là một người thủ đoạn, nhưng Chu lão gia cùng lắm cũng chỉ xem bà là một nữ nhân, hơn nữa Chu gia lại càng xem trọng cái gọi là khác biệt giữa chính thất và con thứ, cho dù ba của Chu Niệm Viễn có là người nhà họ Chu, nhưng căn bản chẳng ai thèm xem trọng bà.

Chính là ngay cả người hầu của Chu gia, bọn họ cũng không xem bà ra gì, mặt ngoài dù có dạ dạ vâng vâng nhưng trong lòng thì phỉ nhổ xem thường bà không thiếu gì.

Bà luôn cảm thấy mắt của tất cả bọn họ đều mọc trên đỉnh đầu, lúc nào cũng như đang giễu cợt bà, thân phận của bà khi ấy so với cả việc làm tiểu thiếp ngày xưa cũng không bằng, ai cũng có thể liếc xéo bà được.

Điều này khiến bà rất khó chịu.

Nếu không phải Chu Niệm Viễn có ý chí, không chịu thua kém người khác thì bà sớm đã bỏ đi vì bị người nhà Chu gia khinh thường.

Bà đã sống ở Chu gia này hơn hai mươi năm, bản thân bà khắc sâu một điều, định nghĩa của người nhà thế gia chính là ác quỷ ăn thịt người ăn luôn cả xương cốt.

Còn con trai bà, chính là học mười hiểu mười tất cả các thủ đoạn bẩn thiểu ấy.

Cho nên lúc nãy khi bị Chu Niệm Viễn cảnh cáo, bà liền cảm thấy sợ hãi.

Nhưng bà không cam lòng, bà là mẹ ruột của Chu Niệm Viễn, dựa vào cái gì mà không cho bà tham gia vào chuyện hôn sự của con trai mình?

Bà không thể để cho con trai mình lấy một kẻ nhà quê được, mấy người họ hàng bên Chu gia đang nhìn mẹ con họ chòng chọc, bà cũng chỉ là muốn giúp Chu Niệm Viễn một tay.

Đáng tiếc là Chu Niệm Viễn đã sớm không phải là người bà có thể đặt đâu ngồi đó.

Hoặc là nói, kỳ thực bà từ trước đến nay chưa từng có thể sắp đặt được cuộc sống của Chu Niệm Viễn.

Nghĩ đến đây, Cổ Cầm liền cảm thấy vô cùng nản chí.

Bà nổi giận đùng đùng rời đi, lúc bước qua gian phòng khách nhỏ, liếc mắt trông thấy Quan Phán, hai mày của bà nhíu lại rồi dừng cước bộ.

Quan Phán có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn hiểu lễ nghĩa mà lên tiếng chào hỏi: “Con chào dì.”

Cổ Cầm thấy vậy liền thu lại sự bực tức, trên mặt lập tức nở ra nụ cười, thân mật mà hỏi: “Cháu là Quan Phán phải không? Cũng đã nhiều năm không gặp, cháu giờ cũng đã trưởng thành rồi.”

Quan Phán cười nói: “Còn dì thì vẫn trẻ đẹp như ngày xưa ạ.”

Công việc của cậu bắt buộc phải gặp rất nhiều các cấp lãnh đạo khác nhau, cho dù cậu đúng là một người trầm mặc ít nói nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không biết thế nào là nịnh.

Lại dựa vào thực tế Cổ Cầm rất biết cách chăm sóc bản thân, nhìn bà nhiều lắm mọi người cũng chỉ cho rằng bà mới hơn ba mươi tuổi, nếu cho bà đi chung với Chu Niệm Viễn thì có nói hai người họ là chị em nhất định sẽ có người tin thật.

Trên mặt Cổ Cầm vẫn là nụ cười khi nãy: “Cháu khó có dịp đến Hải Thành, thôi thì cứ ở thêm vài ngày, cứ để Niệm Viễn đón tiếp cháu nhé.”

Quan Phán liền nói “Dạ được.”

Bà lại nhìn cậu cười.

Lúc bé bà cũng đã từng cười với cậu, đó là một nụ cười vừa đẹp vừa dịu dàng.

Ngày hôm nay cũng là cười, nhưng lại không chút che dấu sự lãnh đạm của kẻ bề trên và sự soi mói xem xét, đánh giá cậu.

Quan Phán không tự chủ được mà lùi về sau một bước.

Cổ Cầm thấy vậy xoay người rời đi.

Có lẽ chính bà cũng không biết rằng, cái bộ dạng khách khí mà bà ghét cay ghét đắng của nhà họ Chu ấy kỳ thực đã được bà học lại từ lâu, thậm chí bà đã trở thành một người trong số họ.

Quan Phán nhìn theo bóng lưng của bà, rất lâu sau cũng không nhúc nhích.

Trong lúc cậu đang ngẩn người, Chu Niệm Viễn đã từ từ bước đến bên cạnh, ôn hòa nói: “Cậu dậy rồi ư, có nghỉ ngơi tốt không?”

Quan Phán hồi thần, khẽ gật đầu.

Chu Niệm Viễn lại nói tiếp: “Công ty xảy ra chút chuyện nhưng tôi đã xử lý xong xuôi hết rồi, cậu không cần phải lo lắng.”

Quan Phán nhìn anh.

Chu Niệm Viễn lại bước thêm một bước về phía trước, làm cho chính mình đứng đối diện cậu, anh cười nói: “Tôi biết cậu đang lo lắng cho tôi.”

Cậu dừng lại một chút, không biết phải nói gì.

Chu Niệm Viễn thì nhìn chằm chằm lấy cậu, lại nói tiếp: “Tôi đã dặn dò chú Vương rồi, chuyện của tôi, chỉ cần cậu hỏi, chú ấy đều sẽ nói hết lại cho cậu nghe.”

Quan Phán kinh ngạc mà nhìn theo tầm mắt của anh.

Chu Niệm Viễn lại chỉ nhẹ nhàng cười: “Nếu như chú Vương nói còn chưa rõ mọi chuyện, cậu có thể đi hỏi Hạ Cảnh.”

Quan Phán nghĩ một chút, thật ra cậu muốn hỏi rất nhiều, nhưng nếu muốn cậu đi thăm dò thì kết quả chính là không mở miệng ra được.

Cuối cùng cậu chỉ đáp ứng bừa cho qua chuyện, chứ cũng chẳng để ở trong lòng.

Chu Niệm Viễn nhìn cậu giây lát rồi nói: “Ở nhà không nhất định rất chán đi?”

Quan Phán lắc đầu.

Ngừng một lúc, cậu nói: “Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Chu Niệm Viễn cũng cảm thấy không quá bất ngờ, khẽ cúi đầu nói: “Chúng ta đến phòng giải trí nói chuyện đi, sẵn uống chút gì đó.”

Quan Phán đương nhiên không phản đối.

Phòng giải trí nắm trên đỉnh của tòa hậu viện, bước đến gần sẽ thấy phía trong tấm kính chính là một thảm cỏ xanh biếc, nơi đó chính là một sân golf cao cấp.

Quan Phán trầm mặc trong giây lát, sau đó cậu mới nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi không thể… không thể giúp cậu được…”

Chu Niệm Viễn lẳng lặng nhìn cậu.

Quan Phán chỉ khẽ cúi đầu.

Qua một lúc, Chu Niệm Viễn chậm rãi mở miệng: “Cậu có thể cho tôi biết lý do tại sao không?”

Giọng anh trầm trầm, so với giọng nói thuở thiếu niên ấy thì càng thanh thoát hơn, có nhiều hơn vài phần trầm tĩnh của người trải qua nhiều kinh nghiệm, anh càng nói càng tạo cho người khác cảm giác dễ chịu.

Quan Phán có chút do dự, đương nhiên cậu sẽ không nói cho anh biết chuyện cậu yêu thầm anh, cậu chỉ nói ra một phần sự thật: “Môi trường sống của tôi và cậu quá khác biệt, tôi… sợ là sẽ cản đường cậu…”

Chu Niệm Viễn nghe vậy liền ngắt lời cậu: “Chuyện này tôi đã sớm suy nghĩ đến rồi, cậu yên tâm, chỉ cần trong một số trường hợp đặc biệt cần đến sự có mặt của cậu, còn những lúc khác cậu có thể tự do làm những việc mình thích, cho nên sẽ không có cái gì gọi là cản đường hết… Cậu nên nhớ, bây giờ là tôi đang nhờ vả cậu.”

Quan Phán ngập ngừng chốc lát, rồi cậu lại nói: “Cậu có thể tìm người khác…”

Chu Niệm Viễn thở dài nói: “Tôi cũng nào thân thiết với các bạn học cũ đến vậy, chỉ có thể tìm cậu thôi… Cậu thật sự không muốn giúp tôi sao?”

Quan Phán yên lặng.

Chu Niệm Viễn nhẹ giọng nói: “Nhưng mà, nếu cậu giúp tôi cậu có thể phải nghỉ việc… Điều này đúng thật là làm khó cậu rồi.”

Chuyện này với công việc của cậu thật ra chẳng có quan hệ gì với nhau, cậu khi bắt đầu chọn lựa công việc sửa chữa đường sắt không phải vì cậu yêu thích nó, mà vì gia đình cậu khi ấy đang cần tiền.

Sau này khi hợp đồng hết hạn, bản thân cậu cũng lười tìm việc khác nên cậu quyết định tiếp tục tái kí hợp đồng.

Trầm mặc một lúc lâu, Quan Phán mới thấp giọng nói: “Xin lỗi…”

Cậu thừa nhận cậu đã già rồi, tuổi càng lớn, cậu lại càng không có dũng khí để làm một vài chuyện.

Ví như việc đợi chờ bên cạnh Chu Niệm Viễn, giành lấy tình yêu của anh.

Cậu sợ rằng sau khi sống chung với Chu Niệm Viễn càng lâu thì cậu càng ngày càng lún sâu vào cái bẫy ngọt ngào này.

Đến lúc đó cậu làm sao có thể quay về những ngày tháng cũ như này nữa, thôi thì cứ để cậu giữ lại trái tim bình thản này đi.

Cậu có thể tham lam khát vọng, cũng có thể chờ đợi lúc Chu Niệm Viễn hồi đáp lại tình yêu của cậu… nhưng nếu việc đó thật cậu thật không thể tưởng tượng nổi nó sẽ như thế nào, nhưng cậu lại có thể chắc chắn, Chu Niệm Viễn nhất định sẽ không thích cậu.

Chu Niệm Viễn nghe vậy cũng chỉ biết nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt lộ rõ sự thất vọng.

Nếu như không phải dặn lòng mình kiềm chế lại thì chắc Quan Phán đã thay đổi ý kiến rồi, cậu thật sự rất muốn thốt ra câu đồng ý.

Cả hai đều rơi vào trạng thái trầm mặc.

Lúc này có người hầu đem nước lên cho hai người, Chu Niệm Viễn uống cà phê còn ly của Quan Phán lại là nước ép dưa hấu.

Quan Phán thấy vậy không khỏi liếc nhìn Chu Niệm Viễn.

Cậu thích uống nước ép trái cây hơn là ăn chúng, đặc biệt hơn nữa là loại nước ép mà cậu thích nhất là nước ép dưa hấu.

Chỉ có điều cái loại yêu thích vụn vặt này trước giờ cậu chưa từng nói với ai cả.

Chắc mọi việc chỉ là trùng hợp mà thôi.

Chu Niệm Viễn tự nhiên mà đón nhìn ánh mắt của cậu, còn hướng cậu nở nụ cười, anh nói: “Mặc dù cậu đã đưa ra quyết định của mình, tôi đương nhiên sẽ không miễn cưỡng cậu, tôi nhớ qua vài ngày nữa chính là sinh nhật của cậu, hay là cậu ở lại đón sinh nhật xong rồi hãy đi, mấy năm nay Hải Thành cũng thay đổi nhiều lắm, để tôi dẫn cậu đi dạo xung quanh nhé.”

Quan Phán cũng không từ chối.

Mặc dù cậu cảm thấy Chu Niệm Viễn nhất định rất bận, chắc là sẽ không có thời gian mà tiếp cậu.

Nhưng cậu lại không muốn bỏ qua cơ hội được ở bên anh, lòng cậu vẫn còn chút mong đợi, có thể sau này đó sẽ là những hồi ức đẹp mà cậu cất giấu nơi sâu thẳm trong trái tim mình.

Sau đó Chu Niệm Viễn lại hỏi thăm tình hình của cậu vài năm nay.

Quan Phán cũng chỉ qua loa vài lời đáp lại.

Cuộc sống và công việc của cậu đều thuộc loại cố định mà, ngày qua ngày, cũng chẳng có nhiều thay đổi gì.

Chu Niệm Viễn khẽ xoay tách cà phê trong tay, nói: “Vậy sau này cậu tính thế nào, cậu không thể cả đời đều ngây ngốc ở nơi công trường ấy được.”

Chuyện này Quan Phán thật sự cũng chưa từng nghĩ tới.

Hay là cậu để dành tiền rồi sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới nhỉ.

Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, thực tế mà nói cậu chỉ từng nghĩ mình sẽ sống cô độc một mình đến già, cũng chưa từng nghĩ đến các chi tiết cụ thể.

Chu Niệm Viễn nhìn cậu rồi nói: “Cậu nên kết hôn với người mình yêu, rồi sau đó sinh hai đứa con…”

Quan Phan nghe vậy theo bản năng mà lắc đầu.

Chu Niệm Viễn lại hỏi: “Cậu không muốn có con sao?”

Quan Phán lại tiếp tục lắc đầu.

Cậu cảm thấy cuộc đời của mình đã là một đống hồ đồ rồi, làm sao có thể làm gương cho đứa nhỏ, là con do mình tự sinh hay là nhận nuôi, cậu cũng chưa từng nghĩ đến.

Chu Niệm Viễn cười khẽ: “Cậu xem, tôi cũng không thể có con được, chúng ta lấy nhau không phải quá hợp đó sao.”

Lại quay về vấn đề nay rồi, Quan Phán cảm thấy chỉ cần cậu nói thêm vài câu có khi chính mình lại mềm lòng mà chịu ở lại.

Nhưng Chu Niệm Viễn cũng không tiếp tục gợi chuyện, anh nhận được một cuộc điện thoại, dường như là chuyện gì đó quan trọng liên quan đến công ty.

Anh áy náy nhìn cậu rồi nói: “Có một cuộc họp tôi nhất định phải tham gia… Hay là tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, tôi sẽ cho tài xế đến đón cậu.”

Quan Phán nghe vậy có chút do dự nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng từ chối.

Chu Niệm Viễn nhìn cậu thật lâu sau đó mới rời đi.

5. Chương 5: Ám Sát

Mùa hè ở Hải Thành cũng không phải là quá nóng, nhưng do nằm sát biển nên ban ngày trời có chút nắng gắt.
Quan Phán nhìn đám cỏ xanh được ánh sáng chiếu rọi bên ngoài kia một lúc sau đó cậu mới đem nước ép dưa hấu uống hết rồi mới xuống lầu.

Ăn trưa xong cậu lại về phòng xem ti vi.

Năm giờ chiều, chú Dương đến phòng cậu gõ cửa, ông muốn nhắc cậu chuẩn bị một chút cho buổi tối.

Tài xế đưa cậu đến khu trung tâm sầm uất của Hải Thành, xe được dừng lại trước một nhà hàng năm sao cao cấp.

Nhìn bóng đèn neon đủ loại màu sắc cùng hai hàng nhân viên xếp hàng trước cổng, Quan Phán nhịn không được mà thở dài một hơi.

Quả nhiên là thành phố quốc tế mà, một trời đèn đóm huy hoàng.

Cậu vừa xuống xe ngay lập tức co người bước lại hướng dẫn.

Thang máy thì cứ đi lên mãi, cuối cùng thì dừng lại ở tầng cao nhất.

Chu Niệm Viễn đứng ở trước cửa thang máy chờ cậu.

Anh mặc tây trang, mang giày da sang trọng, phong độ ngời ngời.

Quan Phán cuối đầu nhìn trang phục của bản thân, áo thun cũ cùng đôi giày da lỗi thời, nhìn cậu còn thua người phục vụ đứng bên cạnh.

Chu Niệm Viễn dường như nhìn ra sự ngượng ngùng của cậu, nhẹ nhàng nói: “Không cần phải gấp gáp, cậu là khách của tôi, ở đây không ai được phép xem thường cậu.”

Quan Phán khẽ rủ mi mắt.

Chu Niệm Viễn tỏ ý muốn mời cậu đi vào trong.

Tầng này là một nhà hàng Tây rất có phong cách lãng mạn, nhưng lại hoàn toàn không có khách nhân, chỉ có một ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu.

Chắc là do Chu Niệm Viễn cố ý sắp đặt.

Bọn họ ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ.

Từ khoảng cách này nhìn ra bên ngoài, cả thành phố Hải Thành như bao trọn trong tầm mắt.

Quan Phán có chút sợ độ cao, chỉ nhìn một cái liền lập tức thu lại tầm mắt.

Chu Niệm Viễn đã gọi xong đồ ăn, rất nhanh từng món ăn tinh tế đẹp mắt được bày biện trên bàn.

Quan Phán lại không hề biết những món này, người phục vụ bên cạnh thấy vậy liền giúp cậu giải thích nhưng với cậu cũng chỉ là nghe cho biết mà thôi.

Chu Niệm Viễn nhìn thấy cậu không hứng thú lắm, bèn cho người phục vụ đi xuống hết, tự anh giới thiệu từng món cho cậu.

Vậy mà Quan Phán lại nghe hiểu.

Nhưng việc cậu lo nhất chính là, đồ ăn trên bàn ít như vậy, cậu chỉ sợ mình ăn không no thôi.

Trong lúc đang lo nghĩ lung tung, đột nhiên cậu nghe một tiếng nổ lớn, bộ đồ ăn trước mặt Chu Niệm Viễn bị thứ gì đó bắn trúng vỡ nát văng tung tóe.

Chu Niệm Viễn trầm giọng nói: “Nằm xuống!”

Quan Phán có chút mù mờ.

Giây tiếp theo Chu Niệm Viễn đã lao về phía cậu, hai người cùng lăn xuống đất, cậu được Chu Niệm Viễn che chắn dưới thân mình.

Cậu lờ mờ nghe được hình như âm thanh bên ngoài chính là tiếng súng.

Rất nhanh sau đó có rất nhiều người xông vào phòng, vây xung hai người, chắc là vệ sĩ đến bảo vệ bọn họ.

Quan Phán thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức cậu lại ngửi được mùi máu.

Cậu đứng dậy liền phát hiện bả vai của Chu Niệm Viễn đã bị thương, chiếc áo sơ mi trắng bên trong đã nhiễm đỏ một mảng máu, nhìn vào rất dọa người.

Điều này khiến cậu vừa sợ vừa loạn, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác của mình giúp Chu Niệm Viễn cầm máu.

Chu Niệm Viễn thế nhưng lại còn giúp cậu trấn an: “Tôi không sao đâu, cậu đừng lo.”

Mọi chuyện rất nhanh đã được không chế.

Hạ Cảnh không biết đến từ khi nào, đang xử lý mọi việc ở hiện trường, cậu ấy còn dẫn theo cả bác sĩ đến nữa.

Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra vết thương giúp Chu Niệm Viễn.

Quan Phán vẫn còn sợ như cũ, cứ chìn chằm chằm động tác của bác sĩ.

Chu Niệm Viễn đột nhiên đưa tay ra, cầm lấy từng ngòn tay của cậu xoa xoa, nói: “Đừng sợ.”

Quan Phán cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay, cậu đem ánh mắt tập trung trên người anh.

Anh ấy vì cứu cậu mới bị thương.

Cái ý niệm này cứ hiện lên trong đầu Quan Phán, cậu áy náy mà nhìn Chu Niệm Viễn, cậu mở miệng muốn nói gì đó cuối cùng một chữ cũng không nói ra được.

Chu Niệm Viễn nhẹ giọng nói: “Mấy người này vì tôi mà đến, không có liên quan gì đến cậu hết, điều này không phải lỗi của cậu.”

Quan Phán gật đầu nhưng trong lòng vẫn rất day dứt.

Là do cậu phản ứng quá chậm, nếu như lúc nghe thấy Chu Niệm Viễn cảnh báo, cậu lập tức ẩn nấp thì Chu Niệm Viễn cũng không thay cậu đỡ đạn.

Chu Niệm Viễn dịu dàng mà hỏi cậu: “Cậu chưa từng trải qua những chuyện như thế này, có phải là đã bị dọa sợ rồi không?”

Quan Phán khẽ lắc đầu, qua một lúc, cậu lại nói: “Cậu ráng chịu đau một chút…”

Trên trán Chu Niệm Viễn toàn là mồ hôi, cậu nghĩ anh nhất định là rất đau.

Cậu thấy sốt ruột lắm, lo lắng lắm nhưng cậu lại không biết làm thế nào để giảm bớt nỗi đau dùm Chu Niệm Viễn, chỉ có thể nói ra những lời động viên vô nghĩa.

Chu Niệm Viễn chỉ nhìn cậu cười, sau đó cũng không nhiều lời nữa.

Sau khi bác sĩ băng bó vết thương, một đoàn người cùng nhau rời khỏi khách sạn.

Chu Niệm Viễn không đến khách sạn mà quay về biệt thự.

Thì ra căn nhà nhỏ phía sau hậu viện của Chu gia là một phòng phẫu thuật với đầy đủ các thiết bị y tế.

Quan Phán thấy vậy cực kỳ kinh ngạc nhưng sau đó lại bắt đầu suy đoán có vẻ Chu Niệm Viễn thường xuyên bị thương nên mới chuẩn bị căn phòng này…

Điều này khiến trái tim cậu càng khó chịu.

Trong lúc chú Dương và các người hầu khác bận tới bận lui, thì Hạ Cảnh gọi điện không ngừng.

Chỉ có cậu, một người vô dụng.

Cậu đứng trước của phòng phẫu thuật, lo lắng cho tình trạng vết thương của Chu Niệm Viễn, cả người đều trong tình trạng bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Hơn hai giờ sau, bác sĩ và ý tá cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

Phẫu thuật rất thành công, viên đạn đã được lấy ra, tiếp sau đó Chu Niệm Viễn chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được.

Quan Phán do dự không biết có nên đi vào hay không.

Lúc này cả chú Dương và Hạ Cảnh đều đang bận, cậu nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh, thấy Chu Niệm Viễn đang nằm an tĩnh trên giường, cũng không biết là anh ấy đang ngủ hay là đã tỉnh lại.

Ngay lúc cậu đang do dự thì bỗng có người lao vào phòng.

Một đoàn người tiếp sau đó lại chen vào, cậu chặn không kịp, toàn bộ người đều chen vào phòng.

Cậu chỉ biết đứng đó ngây ngốc mà nhìn.

Tiếp sau đó cậu được những âm thanh ồn ào truyền ra từ phòng bệnh, có người đang mắng chửi, có người lại đang nguyền rủa, lại có người đang cười hả hê khi thấy Chu Niệm Viễn bị như vậy.

Cũng may trước cửa có vài người vệ sĩ cho nên những người này không thể lọt vào trong được.

Lúc này cậu mới phản ứng lại, liền gọi người hầu đi kêu chú Dương và Hạ Cảnh lại.

Hạ Cảnh kéo theo vài bảo vệ, rất không nể tình mà trói hết bọn người kia lại rồi lôi ra khỏi bệnh viện.

Đám người đó đương nhiên không cam lòng, cứ lầm bầm muốn Chu Niệm Viễn cút khỏi Chu gia, vị trí gia chủ nhà họ Chu không thể để cho một đứa con riêng ngồi được.

Quan Phán lần đầu tiên gặp phải loại chuyện rắc rối này, cậu không khỏi âm thầm nhíu mày.

Lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng đám người đó mới bị đuổi đi.

Lúc Quan Phán vào phòng phẫu thuật liền nhìn thấy Chu Niệm Viễn đã tỉnh dậy, anh ngồi trên giường gương mặt vô cùng mệt mỏi, đang cùng Hạ Cảnh nghiêm túc nói chuyện gì đó.

Trong một khoảnh khắc cậu cảm giác như trái tim mình bị nhéo một cái.

Hạ Cảnh nhìn cậu, chỉ đơn giản giải thích: “Đám người vừa nãy là họ hàng xa của Chu gia, họ là bị mấy chú bác họ của anh Chu kích động liền tìm đến đây làm loạn một trận.”

Quan Phán gật đầu.

Đám người kia một mực mắng chửi Chu Niệm Viễn, cậu cho dù có khù khờ thì vẫn nhìn một chút manh mối, nhất định đám người kia là do kẻ thù của Chu Niệm Viễn phái đến.

Chính sự kiện này đã khiến cậu biết được tình huống của Chu Niệm Viễn có bao nhiêu khó khăn.

Hạ Cảnh lại tiếp tục nói: “Lần ám sát này chắc chắn cũng là do đám chú bác bên nhà Chu gia…”

Lời còn chưa nói xong đã bị Chu Niệm Viễn chặn lại: “Đủ rồi, cậu đi ra ngoài đi.”

Hạ Cảnh liền ngừng lại không nói tiếp nữa.

Trước khi rời đi, cậu nhìn Quan Phán một chút rồi nói: “Anh Chu chỉ có một mình cậu là bạn, hy vọng cậu có thể chiếu cố anh ấy nhiều một chút.”

Quan Phán vội vã đáp ứng.

Đợi khi Hạ Cảnh rời đi hẳn, cậu mới ngồi lên một phía sô pha, mắt nhìn về hướng Chu Niệm Viễn.

Chu gia nhìn bên ngoài hoạt sắc sinh hương như thế, Chu Niệm Viễn lại là một nhân vật quan trọng, vậy mà cậu lại luôn cảm thấy rằng cuộc sống của Chu Niệm Viễn không hề tốt đẹp gì.

Đã hơn hai tiếng đồng hồ sau khi Chu Niệm Viễn bị thương đến nay, Cổ Cầm vẫn không xuất hiện.

Là mẹ ruột, sai lại thờ ơ đến vậy.

Điều này càng khiến Quan Phán nhận ra rằng Chu Niệm Viễn là một kẻ cô độc.

Cậu mở miệng dự định sẽ nói gì đó để phá vỡ không khí trầm mặc này.

Thế nhưng Chu Niệm Viễn lại nói trước: “Tôi muốn ăn cá om dưa chua.”

Quan Phán ngạc nhiên.

Chu Niệm Viễn lại nhìn cậu: “Được không?”

Cá om dưa chua là món ăn đặc sản của vùng Trùng Khánh, bên trong nhất định phải cho rất nhiều ớt, hiện tại Chu Niệm Viễn lại đang bị thương, cậu thật sự không biết có nên cho Chu Niệm Viễn ăn hay không nữa.

Nghĩ vậy cậu liền đi hỏi ý kiến bác sĩ, bác sĩ liền trực tiếp nói không được.

Trong mắt Chu Niệm Viễn tràn đầy thất vọng.

Quan Phán lại thấy đau lòng.

Cậu do dự một chút liền hỏi: “Cậu còn muốn ăn gì khác nữa không?”

Chu Niệm Viễn lắc đầu: “Thôi bỏ đi, tôi thấy hơi mệt, muốn ngủ một chút.”

Quan Phán nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, lòng càng đau hơn.

Đợi Chu Niệm Viễn nằm nghỉ xong, cậu liền lặng lẽ đi xuống lầu rồi đến phòng bếp.

Đầu bếp chính họ Lưu, mọi người luôn gọi là dì Lưu, là một người ngay thẳng bộc trực.

Quan Phán hỏi dì Lưu xem bà có thể giúp cậu làm vài món khai vị không.

Dì Lưu biết là cậu quan tâm Chu Niệm Viễn, nên rất vui vẻ mà nói: “Ngài Chu mấy năm gần đây rất ít khi mang bạn bè về nhà chơi… Ngài ấy thật sự rất xem trọng cậu.”

Quan Phán chỉ trầm mặc, không biết phải nói gì.

Cho dù Chu Niệm Viễn không thích kết bạn với người khác, nhưng anh lại thuộc gia đình quyền quý, làm sao mà lại không có bạn bè gì được.

Dì Lưu vừa cùng cậu nói chuyện phiếm vừa nấu một nồi cháo cải xanh cho Chu Niệm Viễn.

Cháo rất nhanh đã được nấu xong, bên trên còn thêm chút thị nạc băm, mùi rất thơm.

Quan Phán bưng cháo lên lầu.

Chu Niệm Viễn nhẹ nhàng nhìn cậu.

Quan Phán nhẹ giọng nói: “Là do dì Lưu làm đó.”

Chu Niệm Viễn ngồi dậy, nói: “Cổ tay tôi đau quá, cậu đút tôi ăn nhé.”

Quan Phán nghe vậy trợn to hai mắt nhìn anh.

Kỳ thật anh có thể kêu người giúp việc đến làm việc này nhưng khi hỏi thì Chu Niệm Viễn luôn một mực từ chối.

Chỉ có cậu là đáng thương, căng thẳng đến mức suýt làm đổ cháo đến mấy lần.

Chu Niệm Viễn thì lại tìm chủ đề khác để nói chuyện: “Vốn dĩ tôi muốn dắt cậu đi tham quan đây đó mà giờ với tình trạng như thế này thì chắc là không được rồi.”

Bản thân Quan Phán cũng đã chẳng kỳ vọng mấy gì việc này nên giờ cậu cũng chẳng thấy thất vọng.

Chu Niệm Viễn lại nói: “Ngày mai tôi cho người dẫn cậu rời đi.”

Quan Phán kinh ngạc ngẩng đầu.

Chỉ thấy đôi mắt Chu Niệm Viễn sâu đen trầm mặc, cũng chẳng thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.

Cậu chỉ có thể ngập ngừng nói: “Tôi…muốn ở lại đây chăm sóc cho cậu.”

Cho dù nói thế nào thì việc Chu Niệm Viễn bị thương là do cứu mạng cậu, cậu không thể rời bỏ anh mà đi trong lúc này được.

Chu Niệm Viễn nhìn cậu trong phút chốc lại nói: “Không được… Cậu ở lại bên cạnh tôi không an toàn, những người kia sẽ tìm cách đối phó cậu.”

Quan Phán khẽ rủ mi mắt.

Chu Niệm Viễn lại nhẹ giọng nói tiếp: “Cậu muốn ở lại thì chỉ có một cách, đó là cùng tôi kết hôn.”

6. Chương 6: Em Đồng Ý

Quan Phán tay cầm chặt muỗng cháo.
Ánh mắt của Chu Niệm Viễn nhìn cậu càng lúc càng sâu thẳm khiến cậu không dám nhìn anh.

Cuối cùng cậu chỉ có thể đáp lại: “Để cho tôi nghĩ một chút.”

Chu Niệm Viễn cũng chỉ có thể cười khổ: “Là tôi không tốt, bản thân tôi biết rõ đây là đống bùn hôi tanh mà lại còn cố ý muốn kéo cậu theo với mình.”

Quan Phán nghe vậy liền lắc đầu.

Cậu làm sao mà không nguyện ý ở bên cạnh anh chứ, cho dù là núi đao biển lửa cậu đây cũng cam tâm tình nguyện mà đi theo anh.

Nhưng cậu lại không có lòng tin ở chính mình.

Cậu là một người yếu đuối, chỉ sợ khi đã hãm mình vào đống bùn ấy cùng anh rồi đến giây phút quyết định cậu lại chẳng muốn rời đi nữa…

Thấy cậu không nói gì, Chu Niệm Viễn cũng không nhiều lời nữa.

Cả hai người đều rơi vào trầm mặc.

Quan Phán đút Chu Niệm Viễn ăn xong cháo thì cũng quay về phòng mình nghỉ ngơi.

Cả một đêm thao thức.

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy tinh thần không tốt lắm, vậy mà hôm nay Cổ Cầm lại đến.

Bà cố tình đến tìm cậu: “Nói chuyện với tôi một chút.”

Quan Phán cũng không thể từ chối.

Cổ Cầm nói ngay vào vấn đề chính: “Cậu không thích hợp với Niệm Viễn.”

Quan Phán nhìn bà rồi nhẹ giọng trả lời: “Thưa dì, dì đã qua thăm Niệm Viễn chưa?”

Chu Niệm Viễn ngày hôm qua bị thương vậy mà Cổ Cầm hôm nay mới đến.

Cổ Cầm nheo mắt lại, nói: “Cậu đừng cố ý đổi đề tài.”

Quan Phán nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu im lặng.

Cậu cảm thấy Chu Niệm Viễn rất đáng thương, xung quanh chẳng có lấy một người thân thật lòng quan tâm đến anh cả.

Cổ Cầm khoanh hai tay trước ngực, từ trên xuống dưới đánh giá cậu một phen, rồi nói: “Cậu biết không, người thích Chu Niệm Viễn, muốn được gả vào Chu gia nhiều đến mức đếm không xuể, cậu là người có tiêu chuẩn kém nhất.”

Quan Phán lặng lẽ mà nghe, vẫn như cũ không nói gì cả.

Nói xong bà quay người bước đi, chân mang giày cao gót dẫm từng bước mạnh mẽ về phía phòng ngủ của Chu Niệm Viễn.

Quan Phán đứng bất động tại chỗ.

Không lâu sau lại nghe thấy âm thanh sắc bén của Cổ Cầm truyền ra từ phòng của Chu Niệm Viễn: “Con nghĩ là mẹ không biết con tính làm gì sao, nói cho con biết, chuyện này mẹ tuyệt đối không đồng ý.”

Chu Niệm Viễn dường như đang nói gì đó, lại dường như cái gì cũng không nói.

Quan Phán đứng bên ngoài nên cũng không nghe rõ.

Rất nhanh sau đó Cổ Cầm buồn bực mà bước ra khỏi phòng.

Thấy Quan Phán còn đứng trước cửa, bà lạnh lùng nói: “Cậu ngày hôm nay liền rời đi đi, tôi sẽ cho người hộ tống cậu ra sân bay.”

Quan Phán ngừng một chút rồi nói: “Xin lỗi thưa gì, con sẽ ở lại.”

Cổ Cầm kinh ngạc nhìn cậu.

Có lẽ do bà chưa bao giờ nghĩ sẽ bị cậu phản bác lại.

Bà nhếch mi khinh thường: “Cho dù cậu có dồn tâm ý vào nó, thì con trai tôi cũng sẽ không thích cậu đâu.”

Quan Phán trầm mặc một chút rồi nói: “Thưa dì, nếu như dì thật sự yêu thương Niệm Viễn, thì nên ủng hộ cậu ấy, cậu ấy hiện tại đang trong lúc khó khăn…”

Cổ Cầm chặn ngang lời cậu: “Sống rất khó khăn?”

Quan Phán gật đầu.

Cổ Cầm dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, bà khẽ quay đầu nhìn về phía phòng ngủ một cái, cười mỉa mai nói: “Thì ra là thế.”

Trên mặt bà là sự chế nhạo không hề có ý che dấu.

Quan Phán âm thầm nhíu mày.

Nhưng có lẽ đây là chuyện riêng giữa hai mẹ con họ, cậu cũng chẳng thể nhiều lời.

Cổ Cầm liếc nhìn cậu một cái rồi nói: “Tôi khuyên cậu tốt nhất nên sớm rời đi, đừng tự dìm mình trong hồ nước đục này, thằng con trai của tôi rất lợi hại, không phải chỉ với mình cậu là có thể điều khiển được nó.”

Quan Phán lại nhắm mắt, nói cũng không nói.

Cổ Cầm có cảm giác bản thân đang lảm nhảm với một khúc gỗ, rất là nhàm chán vì thế nói xong bà liền xoay người rời đi.

Quan Phán đứng trên hành lang một lúc sau đó mới nhẹ nhàng gõ cánh cửa không được khép kín nãy giờ.

Thanh âm khàn khàn của Chu Niệm Viễn truyền lại: “Mời vào.”

Quan Phán bước vào, nhìn anh rồi hỏi: “Cậu có cảm thây khá hơn không?”

Chu Niệm Viễn khẽ gật đầu: “Vị trí bị thương cũng không phải chỗ quá nguy hiểm, cậu không cần phải lo lắng.”

Quan Phán khẽ “Ừ” một tiếng rồi ngồi lại bên mép giường.

Chu Niệm Viễn nhìn cậu.

Cậu khẽ mím môi một cái, lúc muốn nói chuyện thì y tá lại bước vào để thay thuốc cho Chu Niệm Viễn, cậu lại im lặng.

Chu Niệm Viễn sợ cậu buồn chán, cố ý tìm một đề tài nói chuyện: “Ăn sáng chưa?”

Quan Phán lắc đầu.

Chu Niệm Viễn lại ôn nhu: “Vậy cậu đi ăn sáng trước đi.”

Quan Phán nghĩ một chút liền đứng dậy.

Đi đến cửa cậu lại quay lại nhìn, xuang quanh Chu Niệm Viễn đầy y tá và người giúp việc nhưng tuyệt đối không có lấy một người thân nào.

Cậu khẽ thở dài.

Ăn xong bữa sáng liền thấy Hạ Cảnh đứng trong phòng ăn chờ, nhìn cậu nghiêm nghị nói: “Anh Chu có dặn, muốn tôi dẫn cậu đi chơi.”

Lúc nãy Chu Niệm Viễn cũng không nhắc đến vấn đề này.

Quan Phán do dự một chút: “Hôm nay nóng lắm, tôi không muốn ra ngoài.”

Hạ Cảnh nói: “Vậy không biết cậu Quan có chuyện gì muốn làm không, để tôi giúp cậu.”

Quan Phán lắc đầu: “Cậu bận việc thì cứ đi xử lý đi, không cần phải lo lắng cho tôi.”

Hạ Cảnh cười nói: “Có phải cậu đang lo cho anh Vương không?”

Quan Phán cũng không phủ nhận.

Hạ Cảnh nói tiếp: “Tôi ở bên cạnh anh Chu đã nhiều năm, kẻ muốn nịnh bợ anh ấy nhiều như cá dưới sông, ai cũng có mục đích riêng của họ, chỉ có cậu là thật lòng quan tâm cho anh ấy.”

Đây không phải là lần đầu cậu ta nói những lời này.

Từ ngày đầu tiên, cậu đã cảm thấy mối quan hệ giữa Quan Phán và Chu Niệm Viễn rất tốt.

Quan Phán ngược lại có chút ngỡ ngàng, cậu chỉ cảm thấy mình cà Chu Niệm Viễn là những người bạn cũ của nhau, nhưng không phải là bạn tốt.

Hạ Cảnh nói: “Cậu nên ở cạnh anh Chu nhiều hơn, anh ấy nhất định rất thích.”

Quan Phán nhẹ giọng đồng ý.

Hạ Cảnh bất động thanh sắc mà nhìn Quan Phán.

Nhìn thế nào thì Quan Phán cũng là một nhìn chất phác thật thà, lớn lên cũng chỉ bình thường.

Khẩu vị của Chu Niệm Viễn đúng là có chút đặc biệt rồi.

Hạ Cảnh thầm nghĩ, sau đó cùng Quan Phán đi đến phòng của Chu Niệm Viễn.

Lúc này Chu Niệm Viễn cũng đã thay thuốc xong.

Hạ Cảnh báo lại ý của Quan Phán cho Chu Niệm Viễn.

Chu Niệm Viễn nói: “Ban ngày đúng thật là rất nóng, là do tôi suy nghĩ không chu đáo, vậy cậu buổi tối đưa Phán ra bờ sông ngắm cảnh đi.”

Quan Phán nghe vậy vội vàng xua tay: “Không cần đâu.”

Cậu vốn dĩ chỉ thích ở trong nhà, không thích những nơi quá ồn áo náo nhiệt.

Chu Niệm Viễn biết rõ điều này, nên cũng không miễn cưỡng cậu.

Sau đó Hạ Cảnh lại báo cáo lại tình hình của công ty cho Chu Niệm Viễn.

Quan Phán nghe một chút lại phát hiện tất cả những gì Hạ Cảnh nói nãy giờ đều là bí mật của Chu gia.

Cậu ngồi một lúc liền thấy bất an, bèn tìm cách rời đi.

Chu Niệm Viễn lại đột nhiên gọi cậu: “Phán, tôi muốn uống nước.”

Quan Phán muốn đi cũng không được nữa, chỉ có thể lẳng lặng đi rót nước.

Cậu đem nước đưa cho Chu Niệm Viễn.

Chu Niệm Viễn không nhận, chỉ nhìn cậu.

Quan Phán do dự vài giây, mới hiểu ý, anh đây là đang muốn cậu chăm anh uống nước.

Cậu cũng chỉ đành rủ mắt làm theo.

Hạ Cảnh cũng đã ngừng nói từ lâu, chăm chăm nhìn động tác của cậu.

Chu Niệm Viễn thản nhiên liếc mắt qua.

Hạ Cảnh mắt khẽ giật vài cái, tiếp tục báo cáo.

Quan Phán đến cuối cùng vẫn bị ép nghe hết bí mật của Chu gia.

Ông nội của Chu Niệm Viễn có ba người vợ, bà nội của anh là vợ cả, từ sớm đã không được yêu thương.

Mà có thể vì lý do này mà Chu Niệm Viễn mới có được cái chức vị gia chủ nhà họ Chu, các bà vợ lẻ khác thấy vậy đều không vừa lòng.

Đặc biệt là bà ba, ỷ vào việc còn trẻ xinh đẹp, không ít lần ở trước mặt ông nội Chu giựt dây kiếm chuyện.

Bà nội của Chu Niệm Viễn thì luôn ủng hộ cậu, lại thêm vị trí bà cả, quyền lợi luôn hơn người khác, nhưng Cổ Cầm lại không tin tưởng bà, lúc nào cũng cho rằng vị trí của bà sẽ có ngày bị lật đổ.

Quan Phán nghe xong về mấy mối quan hệ lằng nhằng này lại bắt đầu cảm thán.

Chỉ thấy Chu Niệm Viễn càng tội hơn, xung quanh chẳng có lấy một người đáng tin.

Còn mẹ ruột của anh, Cổ Cầm thì lại là một người không thể dựa dẫm vào, trong mắt bà chỉ có quyền lực, căn bản là không hề quan tâm đến anh.

Hạ Cảnh sau khi báo cáo xong liền lập tức rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Quan Phán và Chu Niệm Viễn.

Lúc này mặt trời đã sớm lên cao, từng tia nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào căn phòng.

Quan Phán thấp giọng nói: “Kết hôn… có thời hạn không?”

Chu Niệm Viễn ngước mắt nhìn cậu.

Giọng Chu Niệm Viễn vô cùng dịu dàng: “Tối thiểu là hai năm, tôi cần thời gian để ổn định lại Chu gia.”

Quan Phán yên lặng suy nghĩ, hai năm thôi mà, cũng chẳng tính là dài.

Cậu đã yêu thầm Chu Niệm Viễn cả mười năm, giờ thêm vào hai năm có là gì đâu.

Huống chi cậu cùng đi với Chu Niệm Viễn một đoạn đường thanh xuân, cũng xem như là cho nửa đời sau của cậu một chút hồi ức tốt đẹp.

Cậu đáp: “Tôi hiểu rồi.”

Chu Niệm Viễn im lặng nhìn cậu.

Quan Phán lại nói: “Tôi đồng ý cùng cậu kết hôn giả.”

Đây là quyết định cuối cùng sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng của cậu.

Chu Niệm Viễn biết cậu là một người nói được làm được vì thế chậm rãi nở nụ cười: “Phán, cám ơn cậu.”

7. Chương 7: Người Quen Cũ

Quan Phán lắc đầu.
Chuyện này có gì hay mà cám ơn cơ chứ, chính cậu cũng có tư lợi riêng.

Chu Niệm Viễn nói: “Hôn lễ nên nhanh chóng được tổ chức, cậu yên tâm, vết thương của tôi không có gì quan trọng.”

Quan Phán kinh ngạc khi thấy Chu Niệm Viễn gấp gáp như thế.

Nhưng nghĩ đến việc người nhà họ Chu ép anh phải kết hôn, cậu liền hiểu rõ: “Tôi không có ý kiến.”

Chu Niệm Viễn nhìn cậu sau đó lại nói: “Cám ơn.”

Quan Phán nhìn anh cười.

Chu Niệm Viễn nhìn cậu chằm chằm vài giây, sau đó anh cũng cười: “Cậu kêu Hạ Cảnh quay lại đây.”

Quan Phán có chút không hiểu.

Chu Niệm Viễn nói: “Chúng ta cho dù là kết hôn giả, cũng cần phải viết rõ một vài chuyện.”

Quan Phán ngẩn người, lập tức liền đoán được, đại khái chắc là muốn cậu ký hợp đồng tiền hôn nhân đây mà.

Mặc dù cậu cảm thấy không có gì quan trọng nhưng nếu dính dáng đến chuyện tiền bạc, tài sản của Chu gia thì tốt nhất là nên cẩn thận.

Xe của Hạ Cảnh vừa rời đi chưa bao lâu lại nhận được cuộc gọi, cậu nghi ngờ mà quay lại biệt thự.

Chu Niệm Viễn sau khi thấy Hạ Cảnh quay lại liền nói: “Tôi với Phán dự định sẽ mau chóng kết hôn, cậu mau đi thu xếp đi.”

Hạ Cảnh nghe xong không khỏi liếc nhìn Quan Phán.

Quan Phán chỉ yên tĩnh ngồi trên giường, sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng vẫn nhìn ra được cậu có chút khó chịu.

Hạ Cảnh âm thầm ở trong lòng giơ ngón tay cái cho ông chủ của mình, chỉ mới qua có vài ngày mà đã có thể khiến cho Quan Phán cam tâm tình nguyện đồng ý.

Cậu làm bộ suy nghĩ một chút, lại nói: “Tháng sau có một ngày cực tốt, anh thấy có được không?”

Tiếp sau đó là việc Hạ Cảnh phải liên tục bảo đảm, nhất định trong khoảng thời gian ngắn nhất sắp xếp tốt mọi chuyện.

Chu Niệm Viễn nói: “Vậy quyết định chọn tháng sau đi.”

Hai người kẻ tung người hứng, cứ như vậy đem hôn lễ định vào tháng sau tổ chức.

Suốt cả quá trình Quan Phán cũng chỉ biết ngồi nghe thôi.

Thật ra cậu cũng chẳng có ý kiến nào khác.

Mặc dù thời gian có chút gấp gáp nhưng do Chu Niệm Viễn bị ép bức quá nhiều nên cậu cũng có thể hiểu được.

Huống chi bọn họ cũng chỉ là kết hôn giả, cái việc tổ chức đám cưới này cũng chẳng quan trọng gì.

Chu Niệm Viễn nói với Hạ Cảnh: “Gọi luật sư đến đây.”

Không lâu sau, một đoàn luật sư tiến vào phòng.

Đứng đầu là một người trẻ tuổi mang mắt kính, tên là Dương Nhất Phàm, là con trai của quản gia Dương, anh ta hiện tại đang là luật sư riêng của Chu Niệm Viễn, là người đại diện của anh chuyên xử lý các việc riêng bên ngoài.

Anh ta đặt vài xấp văn kiện trên bàn, nói: “Tôi đã soạn xong hợp đồng rồi, mời ngài xem qua.”

Chu Niệm Viễn “Ừm” một tiếng, sau đó đưa một phần tài liệu cho Quan Phán.

Quan Phán nhìn anh.

Anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Đây là hợp đồng tiền hôn nhân của chúng ta, cậu xem xem có cần bổ sung thêm gì không?”

Quan Phán “A” một tiếng.

Cái này giống với việc mà cậu đã dự đoán, cậu cuối đầu đọc sơ lược qua nội dung, đang định ký tên thì lại phát hiện ra đằng sau là phụ lục chuyển giao tài sản.

Cậu vô cùng kinh ngạc, mở ra xem kỹ thì phát hiện ra đó là giấy tờ chuyển nhượng tài sản.

Chu Niệm Viễn để lại rất nhiều thứ cho cậu, có tiền bạc trang sức, tài sản cố định, bao gồm nông trường và hòn đảo nhỏ bên biển, thậm chí còn có cả cổ phần của Chu gia.

Cậu đọc xong mà ngẩn người.

Giọng Chu Niệm Viễn dịu dàng: “Mấy cái sản nghiệp này, Tiểu Dương sẽ giúp cậu quản lý, cậu không cần lo gì đâu.”

Quan Phán ngẩng đầu nhìn anh, thần sắc phức tạp.

Qua một lúc, cậu mới mở miệng: “Tôi có thể cùng cậu nói chuyện riêng một lúc được không?”

Chu Niệm Viễn gật đầu.

Hạ Cảnh cùng luật sư Dương và các người khác sau khi nghe vậy liền tự động rời đi.

Quan Phán nói: “Những thứ này quá quý giá rồi, tôi không thể nhận đươc.”

Trang sức cùng tiền mặt, đều không thể đoán chính xác giá cả được, cậu thấy bất an lắm.

Chu Niệm Viễn nhìn cậu rồi khẽ cười: “Cậu không cần phải mang tâm lý chịu trách nhiệm đâu, cậu giúp tôi một việc lớn như vậy, mấy món đồ nhỏ nhặt này có đáng là bao. Cậu cứ yên tâm đi, cho dù hai năm sau có xảy ra bất cứ chuyện gì thì mấy món tài sản này đều đã chuyển qua tên cậu, không ai có quyền lấy lại cả.”

Từ nhỏ đến nay mấy cái chuyện biện luận lý lẽ này nọ không phải là sở trường của Quan Phán, cậu biết bản thân mình nói không lại Chu Niệm Viễn, chỉ có thể im lặng lắc đầu.

Chu Niệm Viễn lại nói tiếp: “Thật ra tôi cũng chỉ là đang đề phòng thôi, nếu sau này tôi có thất bại thì cậu dùng những thứ này nuôi tôi cũng được mà.”

Quan Phán nghi ngờ mà nhìn anh.

Cậu có cảm giác Chu Niệm Viễn đang dỗ cậu, nhưng… chắc là không có khả năng này đâu…

Quan Phán lại rơi vào trầm mặc.

Cậu rất muốn nói rằng cho dù không có đống tài sản kia cậu vẫn sẽ nuôi anh.

Nhưng suy đi nghĩ lại, chút tiền lương ít ỏi của cậu còn không đủ một bữa ăn của Chu Niệm Viễn, càng nghĩ lại càng buồn.

Chu Niệm Viễn dịu dàng mà nhìn Quan Phán, cũng chẳng thúc ép cậu phải nhanh chấp nhận.

Quan Phán đối diện đường nhìn của anh, vẫn là do dự không quyết định được.

Cuối cùng vì nghĩ đây là cách cứu cánh cuối cùng của Chu Niệm Viễn nên cậu mới ngoan ngoãn gật đầu.

Khóe môi Chu Niệm Viễn khẽ mỉm, anh nói: “Cậu có yêu cầu gì thì cứ nói ra, tôi sẽ kêu Tiểu Dương viết vào trong hợp đồng.”

Quan Phán lắc đầu.

Chu Niệm Viễn đột nhiên xòe tay ra nắm chặt lấy cổ tay của Quan Phán: “Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em.”

[Cáo bắt đầu đổi xưng hô cho hai người thành anh – em hoặc tôi – em từ đây nhé, cảm ơn mọi người]

Quan Phán chỉ im lặng.

Cậu cảm thấy những lời này của Chu Niệm Viễn có chút kỳ lạ khiến cậu không biết phải trả lời như thế nào.

Chu Niệm Viễn lại tiếp tục nói: “Trong thời gian kết hôn, anh sẽ luôn chung thủy với em, sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng.”

Quan Phán càng nghe càng cảm thấy kỳ quái.

Cậu mở miệng muốn nói gì đó nhưng trong đầu chỉ có một mảng trống rỗng.

Chu Niệm Viễn buông tay cậu ra, khẽ cười: “Em có gì muốn nói với anh không?”

“Tôi…”

“Gọi lại đi, chúng ta nên thay đổi xưng hô chứ!” Chu Niệm Viễn cười cười.

Quan Phán suy nghĩ một lúc lâu.

Qua một lúc, cậu nói: “Tôi… em muốn tìm một thầy giáo dạy em một vài chiêu thức phòng thân.”

Cứ xem như là giúp cậu phản ứng nhanh nhạy hơn cũng tốt, cậu không muốn lần sau khi gặp phải cảnh tập kích như thế này vẫn là để Chu Niệm Viễn cứu cậu.

Chu Niệm Viễn nhìn cậu chăm chú, âm thanh dịu dàng nói: “Được.”

Anh lại hỏi cậu có còn yêu cầu nào khác nữa không.

Quan Phán bây giờ chỉ muốn tập luyện thật tốt nên chẳng nghĩ thêm gì khác.

Chu Niệm Viễn nói tiếp: “Để anh gọi A Cảnh và Tiểu Dương vào đây, em cứ ký hợp đồng này trước đi.”

Quan Phán gật đầu.

Nhưng số tài sản này cậu không cần.

Hai năm sau, khi cuộc hôn nhân của cả hai đã kết thúc, cho dù Chu Niệm Viễn lúc ấy thành công hay thất bại, cậu cũng sẽ đem số tài sản này trả lại hết.

Sau khi ký hợp đồng xong, Hạ Cảnh và luật sư Dương liền chúc mừng cả hai rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Chu Niệm Viễn lên tiếng: “Mấy ngày nay làm phiền em chăm sóc anh.”

Quan Phán chỉ im lặng.

Mặc dù cậu không biết cách chăm sóc người bệnh nhưng cậu có thể học.

Chu Niệm Viễn cười nói: “Anh không quen có người lạ ở xung quanh, nhưng em thì không giống như thế, chúng ta đã là bạn tốt nhiều năm của nhau, hơn nữa em còn sắp trở thành bạn đời của anh, anh không có gì để mà không quen với việc này.”

Nghe đến hai chữ bạn đời, Quan Phán ngẩn người.

Chu Niệm Viễn lại chuyển đề tài, anh nói: “Sắp trưa rồi, em đi ăn cơm đi, anh có kêu chú Dương có tìm một đầu bếp người Phúc Kiến đến làm cơm, anh nghĩ em nhất định sẽ thích.”

Quan Phán hồi thần, cậu có chút cảm động.

Trước đây Chu Niệm Viễn vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ như thế, ngày ấy anh chưa bao giờ khoe khoang bản thân mình, ngay cả mời cậu ăn cơm cũng mời đến căn tin, thỉnh thoảng mời cậu đến vài chỗ cao cấp thì anh sẽ nói rõ trước với cậu.

Cậu thầm nghĩ, bản thân mình làm sao có thể không thích một người như vậy được.

Nếu không nói đến gia thế, Chu Niệm Viễn đã là một người đàn ông vô cùng có sức hấp dẫn.

Sau khi Quan Phán rời đi, Chu Niệm Viễn liền nhận được cuộc gọi của người bạn tốt Cố Cảnh Thâm.

Cố Cảnh Thâm vừa mở lời liến chất vấn: “Sao lại không cho chúng tôi đến thăm cậu?”

Chu Niệm Viễn đáp: “Vẫn chưa đến lúc.”

Cố Cảnh Lâm hừ lạnh: “Cậu bây giờ đã nắm toàn quyền trong nhà rồi, còn cần phải lo lắng cái gì nữa?”

Chu Niệm Viễn chậm rãi nhàn nhã mà đáp: “Đương nhiên là chuyện đại sự của đời người, tôi đây muốn kết hôn rồi.”

Cố Cảnh Thâm ở bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng của anh trở nên nghiêm túc hơn: “Có phải là kết hôn cùng bạn gái trước kia của cậu không? Tôi nghe nói cô ta về nước rồi… cô ta quay lại tìm cậu sao? Cậu trở thành người đứng đầu Chu gia, bọn họ quay lại tìm cậu chủ yếu là muốn tài sản, cậu đừng có dại dột mà dây vào.”

Chu Niệm Viễn bật cười: “Không phải là cô ta.”

Cố Cảnh Thâm không tin: “Cậu cả nửa năm nay không cặp kè ai, có biết bao cô thầm thương trộm nhớ, lại có biết bao gia đình giàu có muốn kết thân cùng, cậu đều từ chối hết, mọi người đang đồn ầm lên là cậu vì cô ta mà thủ thân như ngọc kìa.”

Chu Niệm Viễn nói: “Không hề liên quan gì đến cô ấy cả.”

Cố Cảnh Thâm hoài nghi hỏi: “Cậu thật sự tìm người mới sao?”

Chu Niệm Viễn nghĩ đến Quan Phán, mỉm cười nói: “Không phải người mới, là người quen cũ.”

Cố Cảnh Thâm a lên một tiếng: “Cậu ở chỗ nào có người cũ, mấy năm nay đều chỉ có một người bạn gái trước đây vậy mà cô ta còn nhẫn tâm vứt bỏ cậu.”

Chu Niệm Viễn: “…”

Cố Cảnh Thâm thấy anh im lặng, qua một lúc liền nghiêm giọng nói: “Cậu là đang nói thật?”

Chu Niệm Viễn khóe môi khẽ nhếch: “Đương nhiên.”

Cố Cảnh Thâm nghe ra được sự vui mừng trong giọng nói của Chu Niệm Viễn, kinh ngạc nói: “Xem ra đúng là như vậy rồi…”

Chu Niệm Viễn cũng không muốn nói nhiều nữa.

Cố Cảnh Thâm phấn khởi nói: “Ngày mai tôi cùng với bọn lão Từ đến thăm cậu nhé.”

Chu Niệm Viễn vội vàng ngăn cản: “Ráng đợi thêm một khoảng thời gian nữa, khi nào thời gian chín mùi, tôi sẽ giới thiệu cậu ấy cho mọi người.”

Cố Cảnh Thâm bĩu môi, chuyện này nhất định không đơn giản.

Đáng tiếc Chu Niệm Viễn lại là người tài giỏi giữ chuyện nhất trong nhóm, cậu ta mà đã không muốn nói rồi thì đố ai có thể thăm dò gì được.

Chu Niệm Viễn tắt điện thoại, nhẹ nhàng vuốt màn hình, không biết đang nghĩ gì mà nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.

8. Chương 8: Đi Tắm

Những chuyện tiếp theo cũng không khác ngày thường là bao.
Bữa trưa và bữa tối của Chu Niệm Viễn đều do Quan Phán đút cho.

Quan Phán tự mình ăn cơm thì rất nhanh nhưng khi đút cơm cho Chu Niệm Viễn thì nhẫn nại vô cùng.

Cậu ngày trước lúc quay về quê có từng chăm qua mấy đứa nhỏ của anh trai, cũng được xem là có kinh nghiệm.

Điều mắc cười nhất là, cậu thật sự xem Chu Niệm Viễn như một đứa trẻ, có đôi lúc sẽ “A” một tiếng để dụ Chu Niệm Viễn ăn cơm.

Chu Niệm Viễn thấy việc này vô cùng mắc cười, nhưng anh không hề nhắc cậu mà còn phối hợp với cậu đến cùng.

Chú Dương cũng có vài lần ghé qua, thấy hai người hòa hợp đến vậy cũng không khỏi cười trộm.

Chú còn nhắc Quan Phán không nên bật điều hòa không ngừng trong phòng, đôi lúc nên mở của sổ cho thoáng khí.

Phải nhớ bật máy hút ẩm trong phòng nữa.

Mặc dù mấy việc vặt vãnh này bình thường đều do người giúp việc làm nhưng Chu Niệm Viễn lại không thích có người lạ ra vào trong phòng mình nên chú Dương cũng chỉ có thể nhờ Quan Phán giúp đỡ.

Quan Phán chưa từng chú ý đến mấy vấn đề nhỏ này, cậu cứ cho rằng mình đã chăm sóc Chu Niệm Viễn rất tốt rồi nhưng đến bây giờ cậu mới phát hiện những việc bản thân mình cần phải học còn rất nhiều.

Buổi tối Quan Phán còn ngồi chung với Chu Niệm Viễn rất lâu.

Cậu nói rất ít, lâu lâu mới hỏi Chu Niệm Viễn vài câu như vết thương có còn đau không, có muốn nước không.

Nhìn vào là biết ngay cậu chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh.

Chu Niệm Viễn cũng không để ý, rất bình tĩnh mà bắt chuyện với Quan Phán.

Quan Phán cũng chỉ biết nói về công việc của mình.

Cay đắng đương nhiên là không thể thiếu, nắng chói chang vẫn phải ra công trường đo trắc địa, sau khi mưa ngớt là bùn lội đầy đường, giày và ống quần đều bê bết lấm lem bùn đất, cậu cũng phải đi làm.

Nhưng Quan Phán trời sinh tính tình đã rất ôn hòa.

Hồi tưởng lại cho dù có cực khổ đến như thế nào, cậu cũng chỉ nói vài câu cho qua, không muốn nhiều lời, lại càng không có than khổ.

Chu Niệm Viễn chỉ im lặng mà nghe, ngẫu nhiên sẽ quét mắt nhìn cậu nhưng lại không thấy được sắc mặt cậu biểu hiện ra sao.

Hai người nói chuyện đến tận tối, phải đợi đến khi có y tá vào thay thuốc cho Chu Niệm Viễn cả hai mới ngừng lại.

Quan Phán nhìn đồng hồ, vậy mà gần mười giờ tối rồi, cũng đến lúc đi ngủ.

Đợi cho y tá thay thuốc xong, cậu liền đứng dậy nói chúc ngủ ngon với Chu Niệm Viễn.

Chu Niệm Viễn lại nói với cậu: “Anh rất muốn tắm, em giúp anh nhé.”

Quan Phán sửng sốt.

Chu Niệm Viễn nhìn cậu đầy mong đợi.

Quan Phán chần chờ nói: “Em sợ sẽ khiến miệng vết thương của anh nghiêm trọng hơn… để em đi gọi người làm tới…”

Chu Niệm Viễn cười lắc đầu: “Chúng ta sắp kết hôn với nhau rồi, sau này cả hai sẽ phải chăm sóc lẫn nhau, bây giờ nên tập từ từ là vừa.”

Quan Phán có chút không xác định mà nhìn về phía Chu Niệm Viễn.

Bọn họ chỉ là kết hôn giả, lẽ nào cũng phải sống thật như các cặp vợ chồng chính thức?

Chu Niệm Viễn nhẹ giọng hỏi: “Em không muốn sao?”

Quan Phán nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, nhất thời nói không ra lời.

Cuối cùng cậu cũng đành thỏa hiệp dìu anh vào phòng tắm.

Chu Niệm Viễn cởi hết chỉ chừa lại một cái quần con trên người.

Quan Phán liền không dám nhìn thẳng.

Cậu không phải là một người quá mẫn cảm, cũng không phải bẩm sinh đã là người đồng tính, cậu đối với mấy người đàn ông khác cũng chẳng có hứng thú gì, cũng không thích đi ngắm nghía thân thể của người đàn ông khác.

Nhưng cậu thích Chu Niệm Viễn, tất cả mọi thứ của Chu Niệm Viễn đều khiến cậu bị mê hoặc.

Huống hồ thân hình của Chu Niệm Viễn lại đẹp như vậy.

Lúc cậu chà lưng cho Chu Niệm Viễn, khi đụng vào từng sớ cơ thịt đã được buông lỏng của anh liền đỏ hết mặt.

Cuối cùng chỉ còn chừa lại một chỗ, Quan Phán chỉ có thể lí nhí mở miệng: “Anh… anh tự mình xử lý đi… em ra bên ngoài chờ anh…”

Cậu cầm khắn tắm nhét vào trong tay Chu Niệm Viễn, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

Chu Niệm Viễn ngay lập tức liền vươn tay ra nắm lấy cổ tay cậu.

Bàn tay hai người chạm vào nhau, lòng bàn tay ẩm ướt, trái tim Quan Phán chấn động.

Cậu không có dũng khí nhìn Chu Niệm Viễn, cậu chỉ đành ấp úng nói: “Sao… sao vậy…”

Chu Niệm Viễn nhẹ nhàng buông tay cậu ra, giọng anh khàn khàn: “Anh chỉ còn một tay không bị thương nên mặc quần áo hơi bất tiện, đợi một chút em quay lại giúp anh mặc đồ có được không?”

Thì ra chỉ là muốn cậu mặc đồ dùm anh.

Quan Phán liền gật đầu sau đó vội vàng rời khỏi nhà tắm.

Cậu đứng trước cửa, cố gắng bình ổn lại trái tim đang loạn nhịp của mình.

Tiếng xả nước trong phòng khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Cậu đột nhiên rất muốn hút thuốc.

Khi còn làm ở công trường, đôi lúc cậu cũng phải theo lãnh đạo đi tiếp khách, bởi vậy cậu cũng biết hút thuốc uống rượu, nhưng bình thường cậu cũng không phải nghiện hai thứ này cho nên trên người cậu chẳng bao giờ mang theo thuốc lá.

Cậu cũng không muốn phiền người khác đi mua giúp cậu, cuối cùng cậu cũng chỉ đành ra sân thượng đứng một lúc, để cho gió đêm thổi tắt đi cái ngọn lửa hừng hực trong lòng cậu lúc này.

Đợi đến khi cậu quay lại thì Chu Niệm Viễn cũng mới tắm xong.

Quan Phán không dám trộm nhìn cơ thể của anh nữa, cứ cầm bộ đồ ngủ mà bao hết người anh lại.

Trên quần áo của Chu Niệm Viễn có mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng.

Quan Phán rất thích mùi ấy.

Cậu dìu anh về lại giường, đợi đến khi anh ngủ rồi cậu mới rời đi.

Đợi đến khi cậu quay về phòng thì lại phát hiện toàn bộ quần áo cùng vật dụng cá nhân của mình đều biến mất.

Trong lúc đang kinh ngạc, chú Dương đã đứng trước phòng gõ cửa, ông cười rồi giải thích với cậu: “Hành lý của cậu đều được chuyển hết sang phòng của cậu chủ rồi ạ.”

Quan Phán kinh ngạc không thôi.

Chú Dương nói tiếp: “Cậu và cậu chủ đã là vợ chồng của nhau rồi, theo lí thì nên ở chung phòng mới đúng.”

Quan Phán đứng ngốc ra.

Mất cả nửa ngày cậu mới khó khăn mở miệng nói: “Tôi có thể không chuyển đồ…”

Chú Dương lại cười nói: “Cái này là do cậu chủ phân phó, nếu như cậu không muốn thì có thể trực tiếp đi tìm cậu chủ nói chuyện.”

Quan Phán: “…”

Cậu không phải là không muốn, chỉ là… cảm thấy rất không tự nhiên…

Cuối cùng cậu cũng chẳng có gan mà đi tìm Chu Niệm Viễn lý luận, chỉ có thể ngoan ngoãn mà bước vào phòng ngủ của anh.

Lúc Chu Niệm Viễn bị thương thì anh nằm tĩnh dưỡng trong căn phòng nhỏ phía sau hậu viện.

Còn căn phòng này mới là phòng ngủ chính của anh.

Căn phòng rất lớn, bài trí trông vô cùng ấm cúng, trên tường treo rất nhiều mấy bức hình cũ.

Quan Phán chậm chạp lướt qua chúng, lại phát hiện trong số đó có hình của Chu Niệm Viễn lúc còn học tiểu học.

Cậu nhớ lúc ấy Chu Niệm Viễn trông trắng trắng tròn tròn, lại còn mập mập rất dễ thương, đúng kiểu mà các cô nữ sinh yêu thích.

Khi anh học trung học và cao trung thì đã bắt đầu thay đổi, dần dần trở nên đẹp trai hơn, chỉ đáng tiếc quãng thời gian ấy cậu lại không có mặt bên cạnh anh.

Sau cùng là mấy bức chụp hồi đại học, Quan Phán vô tình lại thấy được có vài tấm anh và cậu chụp chung.

Khi ấy cậu đeo mắt kính, nhìn khù khờ như một đứa mọt sách, còn Chu Niệm Viễn lại phong độ ngời ngời, luôn luôn rạng rỡ.

Quan Phán nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Chu Niệm Viễn trong ảnh, đáy lòng có muôn vàn loại xúc động không nói nên lời.

Kỳ thật ngay từ lúc đầu cậu và Chu Niệm Viễn đã định trước là sẽ cách biệt một trời một vực.

Cậu xem tiếp những bức phía sau thì lại nhìn thấy là ảnh Chu Niệm Viễn chụp chung với một nữ sinh khác.

Quan Phán biết rõ người này là ai, cô là bạn gái trước đây của Chu Niệm Viễn – Văn Nhã Ni.

Năm đó cậu cũng đã từng gặp qua cô, cô là một người xinh đẹp quyến rũ, gia thế khủng, rất xứng đôi với anh.

Chu Niệm Viễn lưu giữ lại nhìn hình ảnh của hai người đến vậy chứng tỏ anh còn nhớ thương cô ấy rất nhiều.

Quan Phán lặng yên nhìn mấy bức hình một lúc, trong lòng cậu cũng không rõ là có tư vị gì.

Cậu cũng chẳng thể lý giải được tại sao Văn Nhã Ni lại có thể dễ dàng bỏ rơi Chu Niệm Viễn đến vậy.

Cho dù là bị gia đình ngăn cấm, cô vẫn có thể đấu tranh lại được.

Nhưng lập tức Quan Phán lại nghĩ đến việc bản thân thích anh lâu như vậy mà còn không dám tỏ tình thì lấy tư cách gì trách móc người khác.

Tối hôm ấy cậu lại nằm mơ.

Trong giấc mơ đã là hai năm sau khi kết hôn, lúc ấy Chu Niệm Viễn cũng đã ổn định được vị thế gia chủ của mình.

Sau đó anh tái hợp lại với bạn gái cũ của mình, cả hai cùng nắm tay nhau mà đưa thiếp mời cho cậu.

Cậu còn nghe được rõ ràng lời mà anh nói: “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ cho tôi trong hai năm qua, tôi và Văn Nhã Ni sắp kết hôn rồi, hy vọng cậu có thể đến dự buổi lễ.”

Bối cảnh thay đổi, cậu đứng trong hôn lễ nhìn Chu Niệm Viễn đeo nhẫn cưới cho Văn Nhã Ni, cả hai nhìn nhau trìu mến, bạn bè quan khách hai bên thì nhiệt liệt chúc mừng.

Quan Phán bừng tỉnh.

Giữa đêm tối cậu ghì chặt tay ôm lấy ngực, khẽ thở dài một hơi.

9. Chương 9: Văn Nhã Ni

Ngày hôm sau, cậu cùng ăn sáng với Chu Niệm Viễn.
Anh nói: “Thiệp mời hôm nay sẽ gửi đi, mấy chuyện khác đã có chú Dương lo liệu, em không cần quá lo. Chỉ có điều lễ phục của em cần phải may xong trước lễ cưới, lát nữa sẽ có thợ may đến đây lấy số đo cho em.”

Quan Phán đồng ý.

Giấc mơ tối hôm qua vẫn khiến cậu chấn động, cậu cảm thấy Chu Niệm Viễn nhất định vẫn sẽ quay lại với Văn Nhã Ni.

Nếu đã như thế thì còn tổ chức hôn lễ long trọng như thế làm gì.

Nhưng lời đến bên miệng, cậu lại im lặng không nói.

Là do Chu Niệm Viễn hay chỉ là muốn diễn kịch cho nhà họ Chu xem, cậu cũng chẳng nói được, mà cậu nghĩ tốt nhất không nên nói ra thì tốt hơn.

Trong lúc cậu đang ngẩn người, Chu Niệm Viễn lại nói tiếp: “Anh có lúc rất bận, phải đi tiếp khách đến tối muộn mới về nhưng anh hứa với em anh sẽ không bao giờ qua đêm bên ngoài.”

Đây là đang báo cáo hành tung cho cậu sao?

Quan Phán nghi hoặc.

Nhìn vào thái độ của Chu Niệm Viễn liền khiến cậu nghĩ rằng bọn họ là một cặp vợ chồng chân chính đang ngồi nói chuyện thường ngày.

Lòng cậu càng phức tạp, chỉ đành chuyển đề tài, cậu bèn đề cập đến chuyện chuyển về lại phòng cũ.

Chu Niệm Viễn cười nói: “Chuyện này chắc là không được, chúng ta kết hôn rồi thì nhất định phải ở chung với nhau, nếu tách phòng ở riêng lỡ bị người khác phát hiện thì phải làm sao, đã diễn kịch phải diễn cho trọn chứ.”

Lời anh nói vô cùng có đạo lý.

Quan Phán cũng không thể tiếp tục với việc này, chẳng qua là cậu cảm thấy có chút khó chịu.

Chu Niệm Viễn nói tiếp: “Anh đã kêu Hạ Cảnh tìm giúp em một thầy giáo, người này là binh sĩ đã nghỉ hưu, để anh ấy dạy em một vài chiêu phòng thân nhé.”

Quan Phán nghe xong rất kinh ngạc.

Việc này ngày hôm qua cậu mới nói với anh xong mà hôm nay anh đã giúp cậu sắp xếp ổn thỏa hết rồi.

Không thể không thừa nhận cái tính chu đáo và tỉ mỉ của Chu Niệm Viễn rất được lòng người khác.

Vài ngày sau đó ngoài việc chăm sóc cho Chu Niệm Viễn thì Quan Phán dùng toàn bộ tinh lực cho việc học võ.

Lúc mới bắt đầu do chưa quen, tối nào về cậu cũng bị nhức mỏi hết cả sống lưng.

Nhưng cậu không bỏ cuộc, đều cố gắng kiên trì tiếp.

Nói thật, đã rất lâu rồi cậu không có cái sự quyết tâm dứt khoát làm một việc gì đó đến cùng này.

Từ trong tâm khảm cậu không phải là một người có chí tiến thủ, đặc biệt là lúc còn làm việc trên công trường, đã làm việc biết bao nhiêu lâu rồi mà cậu vẫn chẳng thăng tiến gì mấy, lúc nào cũng trong trạng thái làm cho qua ngày.

Trước đây cậu còn tính lấy thêm một cái bằng, sau lại phát hiện trí nhớ của mình ngày càng kém, nhớ chẳng được bao nhiêu nên đành thôi.

Chỉ có lần này cậu quyết tâm phải học đến cùng.

Thầy giáo lần này xuất thân từ quân đội, cả bộ quyền cước đều là dùng cho tân bình trong quân đội, mỗi ngày tần suất tập luyện đều rất lớn.

Sau này do Chu Niệm Viễn thấy cậu ngay cả cầm chén cơm cũng không nổi mới ép cậu tập ít lại.

Quan Phán cũng biết cậu đây là quá gấp gáp nên cũng chẳng phản đối ý của anh, dần dần buông lỏng một chút tình hình tập luyện.

Cứ như vậy hơn nửa tháng vết thương của Chu Niệm Viễn cũng dần hồi phục, anh cũng không cần phải mỗi ngày đều ù lì trong phòng nữa.

Ngày đó hai người mới ăn xong bữa sáng, Chu Niệm Viễn đột nhiên nói: “Lễ phục của em may xong rồi, để anh dắt em đi thử nhé, sẵn rồi hai ta cùng dạo phố.”

Quan Phán cho rằng chắc do Chu Niệm Viễn phải ngồi ngốc ở nhà quá lâu rồi cho nên muốn ra ngoài đi đây đi đó, vì vậy cậu nhanh chóng gật đầu.

Cả hai đến đường Trấn Giang dạo.

Con đường này là con đường giao thoa kinh tế, có rất nhiều công trình kiến trúc mang phong cách nước ngoài, có thể nói chỗ này là vùng đất riêng của Chu gia, người ngoài có muốn vào cũng vào không được.

Ở đây có thợ may gia truyền của nhà họ Chu, gọi là ông Âu.

Ông biết hôm nay Chu Niệm Viễn ghé đến nên đã sắp xếp người ra đón từ sớm.

Chu Niệm Viễn trò chuyện với ông vài câu, sau đó để ông dẫn Quan Phán vào thử đồ.

Ông Âu còn đích thân dẫn Quan Phán vào phòng thay đồ.

Kết quả vừa bước vào phòng liền thấy một cô gái yểu điệu thướt tha đang đứng chờ bên trong.

Ông Âu thấp giọng nói: “Cậu Quan, để tôi đi lấy quần áo cho cậu, cậu vui lòng chờ một chút.”

Nói xong ông liền rời đi.

Ông vừa đi cô gái kia liền quay đầu lại.

Quan Phán trong khoảnh khắc liền nhận ra người này.

Cô ấy là Văn Nhã Ni, bạn gái bảy năm của Chu Niệm Viễn.

Cô mặc một chiếc váy đỏ ôm sát thân mình, trang sức tinh tế, nhìn vô cùng quyến rũ.

Văn Nhã Ni bước đến trước mặt Quan Phán, nhìn cậu rồi cười khinh bỉ: “Chào cậu, chắc cậu vẫn nhớ tôi chứ?”

Nghe vậy Quan Phán cũng chỉ biết gật đầu.

Cậu nhớ rất rõ mặc dù cậu mới chỉ gặp cô ta có một lần, nhưng cô chính là bạn gái của Chu Niệm Viễn, cậu làm sao có thể quên được chứ.

Văn Niệm Nhã khéo léo mà cười: “Nghe nói cậu sẽ kết hôn với Viễn.”

Khóe mắt cô cong cong có một loại mị thái trời sinh mà đàn ông rất thích.

Nhưng Quan Phán lại không có hứng thú đồi với cái vẻ đẹp này của cô, khi nghe thấy những lời này trong lòng cậu chỉ có quẫn bách cùng xấu hổ.

Phải mất một lúc cậu mới có thể khó khăn mà trả lời lại: “…Ừm.”

Văn Nhã Ni quan sát sắc mặt cậu, đột nhiên nhếch khóe miệng: “Tôi biết, cậu thích Niệm Viễn.”

Quan Phán cảm thấy sợ hãi vô cùng, cậu mở to hai mắt mà nhìn cô.

Văn Nhã Ni vẫn như cũ nhìn cậu mà cười.

Rõ ràng nhìn nụ cười của cô rất ôn hòa mà Quan Phán lại có cảm giác lạnh như rớt xuống hầm băng.

Cậu có cảm giác như bản thân đang bị bức ép phải cởi hết quần áo trước mặt mọi người, khiến cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng, trong lòng liền dâng cảm giác muốn chạy trốn.

Cậu không dám nhìn thẳng mặt cô.

Văn Nhã Ni ngữ điệu rất dịu dàng, nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn: “Cậu không xứng với anh ấy.”

Quan Phán im lặng.

Sở trường của cậu không phải đôi co với phụ nữ, huống hồ cậu cũng nhìn ra Văn Nhã Ni có địch ý với cậu, cậu cũng chẳng biết làm cách nào để đáp lời lại nên cũng chỉ có cách bảo trì sự im lặng.

Văn Nhã Ni nhìn cậu cả buổi rồi lại nói tiếp: “Tôi không nói đến xuất thân của cậu, tôi là đang nói đến tính cách của cậu… Cậu thích anh ta vậy mà ngay cả dũng khi tỏ tình cũng không có, mỗi ngày đều giống như con chuột trốn dưới hang mà rình xem anh ấy… Quá hèn nhát, cậu như vậy làm sao có tư cách ở lại bên cạnh anh ấy.”

Quan Phán phát hiện ra những lời mà cô ta nói cậu chẳng thể nào phản bác lại được.

Văn Nhã Ni nói tiếp: “Thật xin lỗi, tôi đây không phải có ý làm tổn thương cậu, nhưng trong lòng cậu nhất định hiểu rõ những gì mà tôi vừa nói đều là thật.”

Quan Phán khó chịu mà cúi gầm mặt.

Cô ấy nói rất đúng.

Cậu thật sự không dám tỏ tình với Chu Niệm Viễn, thật sự y như một con chuột cống…

Văn Nhã Ni tiếp tục cười nói: “Tôi biết hai người sắp tổ chức hôn lễ nhưng tôi không có ý định bỏ cuộc, tôi nhất định sẽ thuyết phục được anh ấy tha thứ cho tôi, đến lúc ấy phải xem bản lĩnh của cả hai rồi.”

Nói xong cô liền lướt ngang người cậu, tự nhiên mà đi ra cửa.

Quan Phán từ đầu đến cuối đều không nói lời nào.

Chuyện giữa cô và Chu Niệm Viễn, cậu cũng chỉ là người ngoài.

Cứ như hôm nay cô bừng bừng khí thế muốn quay lại với Chu Niệm Viễn, cậu cũng làm gì có tư cách ngăn cấm.

Cậu khẽ thở dài trong lòng.

Vừa quay đầu lại, cậu liền thấy Chu Niệm Viễn cùng ông Âu cùng lúc bước vào.

Văn Nhã Ni đối mặt cùng Chu Niệm Viễn.

Bọn họ đối diện nhau.

Trong khoảnh khắc Quan Phán cảm thấy như tim mình ngừng đập.

10. Chương 10: Chấn Động

Văn Nhã Ni dịu dàng cười với Chu Niệm Viễn, hai tay khoác lên cánh tay anh, cô nũng nịu nói: “Niệm Viễn, đã lâu không gặp anh rồi.”
Chu Niệm Viễn bất động thanh sắc mà né tránh cánh tay của cô.

Ánh mắt của anh luôn dừng lại trên người Quan Phán.

Quan Phán chỉ nhìn anh cười.

Chu Niệm Viễn lúc này mới nhìn đến Văn Nhã Ni.

Văn Nhã Ni ủy khuất mà nhìn Chu Niệm Viễn: “Niệm Viễn, em về đây cũng được hơn một tháng rồi vậy mà anh cũng chẳng liên lạc gì với em, chẳng lẽ anh không nhớ em sao?”

Chu Niệm Viễn nhìn cô vài giây, sau đó lại quét mắt về phía ông Âu rồi nói: “Ai cho cô ta vào đây?”

Con đường này được xem như địa bàn của Chu gia, không có sự cho phép người ngoài sẽ không được tiến vào.

Văn Nhã Ni có thể vào được đây tất nhiên là do ông Âu lén cho nàng vào.

Mặt ông Âu quả nhiên biến sắc, ngay lập tức hết sức lo sợ mà xin Chu Niệm Viễn bỏ qua.

Văn Nhã Ni khóe mắt hồng hồng nói: “Là do em năn nỉ ông Âu nên ông ấy mới cho em vào… Anh muốn trách thì cứ trách em, là do em quá nhớ anh, nhịn không được muốn gặp anh…”

Trong mắt cô đong đầy nước mắt, người khác nhìn vào đều có cảm giác tiếc thương.

Nhưng Chu Niệm Viễn chỉ đạm mạc mà trả lời: “Cô Văn, xem ra cô không hiểu con người của tôi rồi, chỉ cần Văn gia dám phản bội tôi một lần, tôi sẽ không bao giờ cho họ cơ hội lần hai đâu.”

Văn Nhã Ni nghe xong cả mặt tái mét.

Còn Quan Phán suốt cả quá trình chỉ biết im lặng.

Trong trái tim cậu, Chu Niệm Viễn luôn là người trầm ổn nho nhã.

Cái cách mà anh tuyệt tình với Văn Nhã Ni, đại khái chắc là do anh vẫn còn giận nhà họ Văn.

Nhưng trong lòng anh, chắc anh vẫn chưa quên được cô đâu.

Không những là người yêu bảy năm, Văn Nhã Ni còn là tình yêu đầu của Chu Niệm Viễn.

Chỉ cần nghĩ đến điểm này, Quan Phán liền không có dũng khí lên tiếng, lại càng không dám thở mạnh.

Chu Niệm Viễn bên này thì đã phân phó bảo vệ: “Mau mời cô Văn rời đi.”

Văn Nhã Ni làm sao cam tâm tình nguyện mà đi, nước mắt lập tức rơi xuống: “Anh thật sự nhẫn tâm vậy sao?”

Chu Niệm Viễn ngay nhìn cô cũng không nhìn một cái.

Bảo vệ liền nhẹ kéo cô ra ngoài.

Văn Nhã Ni khóc đến thê thảm, ngay cả khi bảo vệ đã kéo cô rời khỏi tiệm may mà vẫn còn có thể nghe được tiếng khóc của cô.

Quan Phán thì vẫn đứng tại chỗ cũ, bản thân cậu không biết bây giờ nên nói gì mới tốt.

Chu Niệm Viễn ngưng mắt nhìn cậu thật lâu rồi nói: “Ông Âu đã đem quần áo đến rồi, em vào trong thay thử xem, xem có vừa người không.”

Số đo đều là do ông Âu tự mình đến Chu gia đo cho cậu, làm sao lại không vừa.

Đại khái anh nói ra câu này cũng chỉ muốn giảm bớt cái không khí đè nén xung quanh thôi.

Quan Phán chỉ có thể cầm lễ phục đi vào trong.

Sau khi mặc vào cậu liền phát hiện, bộ đồ này so với trang phục cao cấp ngoài cửa tiệm còn muốn vượt xa hơn, vừa khít thân cậu đến từng đường kim mũi chỉ.

Chu Niệm Viễn nhìn cậu mặc đồ xong bước ra, ngắm hồi lâu anh mới nói: “Đẹp lắm.”

Anh đây cũng không phải nịnh nọt gì nhưng khi Quan Phán khoát lên người bộ lễ phục màu trắng này nhìn cậu khôi ngô lên không ít.

Quan Phán mặc dù ít khi vận động nhưng do cậu làm việc ở công trường nên thân hình cũng tương đối rắn chắc, hai đùi thẳng tắp, mông căng, eo lại nhỏ.

Chu Niệm Viễn từ từ bước gần lại chỗ cậu.

Mùi gỗ đàn hương trên người anh truyền đến, Quan Phán chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ.

Chu Niệm Viễn khẽ nhấc tay giúp Quan Phán chỉnh lý lại cổ áo.

Mùi gỗ đàn hương bên anh càng đậm, hơi thở mạnh mẽ của anh phả vào tai cậu.

Mặt Quan Phán dần đỏ, ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng.

Bàn tay của Chu Niệm Viễn đặt trên vai cậu một lúc, lại như có như không mà chạm vào dáy tai cậu, sau đó anh nhẹ cười.

Tiếp đến lại nghe anh thấp giọng nói: “Được rồi.”

Quan Phán ngập ngừng một lúc: “…Cảm ơn.”

Chu Niệm Viễn cúi thấp đầu nhìn cậu, ánh mắt chăm chú, tựa như hồ sâu không đáy.

Quan Phán như ngừng thở.

Chu Niệm Viễn lại đột nhiên nắm lấy tay cậu: “Phán, anh và Văn Nhã Ni đã chia tay từ lâu, anh và cô ấy cũng chẳng còn cái gì gọi là lưu luyến tình cũ, cả hai chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại với nhau… Em đừng quá lo lắng nhé.”

Quan Phán có chút mơ hồ, cậu hỏi lòng rằng anh giải thích với cậu những điều này làm gì?

Bọn họ chỉ là kết hôn giả, cho dù anh có thật sự qua lại với Văn Nhã Ni cậu cũng chẳng có tư cách mà trách móc.

Trong lúc cậu đang ngẩn người, Chu Niệm Viễn lại hỏi cậu: “Em có điều gì muốn nói với anh không?”

Quan Phán sửng sốt một chút, cậu không hiểu ý anh là gì khi hỏi câu này.

Chu Niệm Viễn khẽ thở dài một tiếng.

Không biết tại sao cậu lại nghe ra trong tiếng thở dài của anh co sự thất vọng, nó khiến cậu cảm thấy hoang mang.

Lẽ nào anh đang đợi cậu nói chuyện?

Nhưng hiện tại cậu không biết phải nói gì…

Chu Niệm Viễn buông tay cậu ra, hồi phục lại sắc mặt bình thường: “Vẫn còn vài bộ lễ phục nữa, em vào trong thử đi, để anh ngoài này đợi cho.”

Độ ấm trong lòng bàn tay không còn, Quan Phán tự nhiên cảm thấy có chút hoảng loạn.

Cậu chỉ cảm thấy bản thân mình đã bỏ lỡ một việc gì đó.

Chu Niệm Viễn đang đợi cậu nói.

Nhưng cậu lại không biết Chu Niệm Viễn muốn cậu nói gì, là muốn cậu chúc phúc cho anh và Văn Nhã Ni mãi hạnh phúc như lúc đầu sao?

Cậu lại nhìn sắc mặt của Chu Niệm Viễn, chỉ thấy sự dịu dàng của anh chứ không nhìn ra được tâm tình gì khác.

Sau đó cho dù có thử tiếp mấy bộ lễ phục khác cậu cũng cảm thấy không được yên lòng.

Chu Niệm Viễn thì dường như không để ý gì đến cảm xúc của cậu, đợi cậu thử xong đồ rồi lại hỏi xem cậu có muốn đi đâu nữa không?

Quan Phán nhìn ngoài trời nắng như đổ lửa, nắng muốn làm người ta hôn mê như thế cậu cũng chẳng muốn đi đâu cả nên khẽ lắc đầu.

Đúng lúc Hạ Cảnh đi vội đến, hình như Chu gia bên kia lại náo loạn cái gì đó, đang tìm Chu Niệm Viễn kiếm chuyện.

Chu Niệm Viễn trực tiếp lên xe rời đi còn Quan Phán thì bị ép để tài xế chở về biệt thự.

Cậu vô cùng lo lắng cho Chu Niệm Viễn, luôn cảm thấy rằng khi anh quay về nhà kia nhất định sẽ bị mấy người đó làm khó dễ.

Mặc dù trong lòng cậu hiểu rõ Chu Niệm Viễn đã có thể leo lên chức vị của ngày hôm nay nhất định không đơn giản gì.

Hơn nữa vết thương trên vai anh vẫn chưa lành, cậu vẫn không yên tâm được, suy nghĩ một lúc cậu lại đi tìm dì Lưu, để dì giúp Chu Niệm Viễn hầm vài món canh bổ thân thể.

Thấy cậu quan tâm Chu Niệm Viễn nhiều đến như vậy, dì Lưu rất thích, bà vừa đưa công thức hầm canh bí mật cho cậu vừa nói chuyện phiếm: “Ở Hải Thành người ta chỉ thích ăn nhạt thôi, nhưng cậu chủ lại thích ăn cay, tôi lúc đầu bởi vì biết nấu món ăn Trùng Khánh nên mới được chọn đó.”

Nghe bà kể Quan Phán mới biết được bà cũng là người Trùng Khánh.

Dì Lưu lại nói tiếp: “Trước đây cậu chủ có một người bạn gái nhưng cô ta chẳng quan tâm gì đến cậu chủ cả, nói đúng hơn là tôi chưa thấy cô ta vào bếp hàm canh cho cậu chủ lần nào cả.”

Quan Phán biết người bà đang nói đến là Văn Nhã Ni.

Văn Nhã Ni là tiểu thư chân chính, xuất thân cao quý làm gì mà phải động tay động chân trong bếp.

Nhưng cậu cũng không muốn phản bác lại ý của dì Lưu.

Dì Lưu đã làm ở đây nhiều năm rồi, bình thường rất kín miệng, lần này bởi vì cậu có cùng gốc gác Trùng Khánh với bà, cho nên thân thiết hơn mới kể cho cậu nghe chuyện của Văn Nhã Ni.

Cậu cũng chỉ nghe qua cho có chứ không để tâm gì nhiều.

Buổi tối khi Chu Niệm Viễn về nhà, Quan Phán đã múc canh sẵn chờ anh.

Xương được hầm thật kỹ, hương thơm nồng đậm bay khắp phòng.

Chu Niệm Viễn dường như rất thích, uống liền một mạch một bát lớn.

Dì Lưu đứng bên cạnh thấy vậy cười nói: “Canh này là do cậu Quan ở trong bếp hầm hơn hai tiếng, cậu ấy làm còn tỉ mỉ hơn tôi nữa.”

Chu Niệm Viễn nhìn Quan Phán sau đó lại cười: “Tôi biết Phán vẫn luôn quan tâm tôi như vậy.”

Quan nghe xong lúng túng vô cùng, cậu không biết là Chu Niệm Viễn đang trêu chọc cậu hay là anh đã nhìn thấu tình yêu thầm kín mà cậu dành cho anh, cả mặt đều nóng lên lại còn rất ngượng ngùng.

Ăn cơm xong, Chu Niệm Viễn đi vào phòng sách xử lý công việc còn Quan Phán thì lại về phòng ngủ tắm rửa.

Suốt quảng thời gian qua cậu đều ngủ ở phòng này, nhưng cậu không ngủ trên giường mà ngủ tại sô pha.

Gần đến lúc ngủ thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Chu Niệm Viễn bước vào, rất tự nhiên mà nói với cậu: “Anh đi tắm đây, em cứ ngủ trước nhé.”

Quan Phán ngây ngốc nhìn anh.

Lúc trước Chu Niệm Viễn đều nghỉ ngơi ở hậu viện, cậu làm sao biết được hôm nay anh lại xuất hiện ở đây.

Tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra.

Trên cánh cửa thủy tinh, thân hình Chu Niệm Viễn như thoắt ẩn thoắt hiện.

Quan Phán chỉ cảm thấy lồng ngực nóng lên, bên dưới cũng bắt đầu có phản ứng.

Cậu kinh ngạc vô cùng.

Trên thực tế, ở trên phương diện này nhu cầu của cậu rất ít, vậy mà chỉ cần nhìn thấy hình bóng mờ ảo trên của kính của anh lại khiến cậu như thế.

Cậu cố gắng bình tâm lại mới áp chế được nỗi dục vọng của bản thân.

Chu Niệm Viễn bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn, trong tay lại cầm theo một cái khăn mặt.

Anh bước tới bên cậu, trực tiếp đưa khăn mặt cho cậu: “Vai anh còn đau, em giúp anh lau khô tóc nhé.”

Quan Phán đương nhiên không thể từ chối được.

Chu Niệm Viễn ngồi trên sô pha.

Quan Phán đứng sát bên lau tóc cho anh, sau khi do dự một lúc cậu liền nói: “Anh… không phải ngủ ở hậu viện sao?”

Chu Niệm Viễn dường như khẽ cười một tiếng, nói: “Đây là phòng của anh mà, đương nhiên anh phải quay về đây chứ… Em cũng không thể để anh nằm mãi trong phòng bệnh được.”

Quan Phán dừng một chút, sau lại nói: “Hay là để em chuyển về phòng bên cạnh…”

Câu nói vừa mới nói ra, cậu liền cảm thấy một đôi vòng tay rắn chắc quấn ngang hông mình.

11. Chương 11: Dỗ Dành

Cả người Quan Phán cứng đờ.
Chu Niệm Viễn ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Em quên rồi, anh đã từng nói chúng ta nhất định phải ở chung với nhau.”

Quan Phán cúi đầu nhìn anh.

Cậu đương nhiên không quên.

Nhưng… cậu không nghĩ mọi chuyện lại đến đột ngột như thế này.

Ánh mắt Chu Niệm Viễn sâu thẳm, rõ ràng là anh đang ngồi, cả người thấp hơn cậu cả một khúc, nhưng so về khí thế thì lại không biết hơn cậu bao nhiêu lần.

Quan Phán đến cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Chu Niệm Viễn cũng dần nới lỏng vòng tay trên eo cậu.

Đợi đến khi tóc anh khô hẳn, Quan Phán liền cầm khăn mặt vào phòng tắm treo lên, khi quay ra đã thấy anh ngồi trên đầu giường đọc tài liệu.

Cậu do dự một lúc rồi bước về phía ghế sô pha.

Chu Niệm Viễn: “Qua đây.”

Quan Phán: “…”

Chu Niệm Viễn không hối thúc gì mà chỉ nhìn cậu.

Quan Phán trước đến giờ không bao giờ đành lòng nói lời từ chối với anh, giống như việc kết hôn giả, cậu chỉ do dự có ba lần sau đó đã nhận lời anh rồi.

Bởi vậy sau giây phút do dự, cậu liền bước lên giường.

Cậu vén chăn leo lên nệm, nệm liền lún xuống một mảnh.

Trong chăn truyền đến hơi ấm lại có mùi gỗ đàn hương của anh.

Sau khi cậu nằm xuống, Chu Niệm Viễn cũng nằm theo, thuận tay tắt đèn.

Nằm bên cạnh là người mình thương, lại còn có hơi thở nam tính bao trùm tới, Quan Phán làm sao có thể ngủ được, cậu cho dù có nhắm mắt nhưng não cứ loạn thành một đoàn.

Chu Niệm Viễn đột nhiên đến gần cậu, thấp giọng nói với cậu: “Phán, tại sao sau khi tốt nghiệp em lại đi làm ở công trường?”

Tại sao lại chọn một nơi xa đến như vậy để đi làm?

Kỳ thật rất đơn giản.

Năm đó ba cậu bị bệnh nặng cần một số tiền lớn để chữa trị nhưng lúc ấy cậu với anh trai đều vừa tốt nghiệp đại học, trong nhà vì muốn cho hai người ăn học đàng hoàng nên cũng vay mượn rất nhiều nên làm gì có tiền cho ba trị bệnh.

Vừa hay lúc đó bên công ty đường sắt có thêm một khoản trợ cấp cho các nhân viên đi làm xa nhà lại thêm giám đốc công ty tuổi tác cũng ngang ngang ba mẹ cậu nên ông rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình cậu, dùng tư cách cá nhân mà cho cậu mượn một số tiền lớn, việc này khiến cậu cảm động đến rơi nước mắt nên liền ký hợp đồng dài hạn với công ty.

Cậu đem chuyện này kể cho Chu Niệm Viễn nghe.

Chu Niệm Viễn nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, sau đó anh mới nói: “Phán, em qua đây.”

Quan Phán không hiểu gì hết nhưng cũng xoay người qua.

Cánh tay của hai người chạm vào nhau.

Quan Phán vừa ngẩng đầu, xém chút nữa là đụng trúng mũi của Chu Niệm Viễn.

Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn lại ánh đèn từ ngoài sân len lỏi theo khung cửa sổ vào trong phòng nên cậu có thể thấy rõ nét mặt của anh, còn có đôi mắt sâu thăm thẳm ấy nữa.

Quan Phán khẽ nhắm mắt lại.

Chu Niệm Viễn đột nhiên mở rộng vòng tay nhìn cậu nói: “Chui vào lòng anh này.”

Quan Phán sửng sốt.

Chu Niệm Viễn cũng không nói gì nữa mà chỉ yên lặng nhìn theo từng động tác của cậu.

Qua một lúc cậu mới phản ứng lại, cả mặt đều như bốc khói.

Cậu vẫn duy trì tư thế cứng ngắc, không dám động.

Chu Niệm Viễn đợi hết nửa ngày, chỉ có thể thở dài một tiếng sau đó vươn tay tới, đem cậu ôm cậu vào trong lòng.

Mùi gỗ đàn hương xộc thẳng vào khoang mũi cậu.

Cả người Quan Phán đều cứng ngắc, máu trong cơ thể đồng loạt dồn lên não khiến cho đầu óc cậu quay cuồng không ngừng.

Chu Niệm Viễn như cảm nhận được sự lúng túng khó xử của cậu, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên mà vuốt ve lưng cậu, động tác vô cùng dịu dàng.

Sống mũi Quan Phán có chút cay cay.

Tất cả ngượng ngùng đều biến thành cảm động.

Giọng Chu Niệm Viễn trầm trầm bên tai cậu: “Lúc ấy… sao lại không đến tìm anh?”

Quan Phán không biết nên trả lời như thế nào.

Lúc ấy cậu đã biết rằng bản thân mình đã thích anh, ở trước mặt anh cậu luôn cảm thấy tự ti lại càng không thể vạch trần cái khó khăn của bản thân cho anh biết được.

Cộng thêm bệnh tình của ba cậu khiến cậu cứ phải chạy tới chạy lui làm gì còn thời gian mà liên lạc với anh nữa.

Sau này khi cậu đến công trường mọi chuyện mới ổn định lại một chút, lúc đó mới có thời gian quan tâm anh trên wechat nhiều hơn.

Chu Niệm Viễn đem cậu ôm chặt trong lòng.

Không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác Chu Niệm Viễn đang an ủi lại khoảng thời gian anh không giúp đỡ cho cậu.

Cậu mỉm cười, nói: “Mọi việc đều đã qua rồi.”

Chu Niệm Viễn không nói gì cả.

Rất lâu sau, anh mới nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu cậu một cái rồi nói: “Ngủ đi.”

Quan Phán mắt mở trừng trừng trong bóng đêm.

Cho dù chỉ là hôn trên đỉnh đầu thì cũng là hành vi rất thân mật rồi.

Tại sao Chu Niệm Viễn lại hôn cậu cơ chứ?

Tim cậu cứ đập bùm bụp, việc anh làm khiến cậu mất ngủ cả đêm.

Cậu cũng không dám làm phiền Chu Niệm Viễn ngon giấc, cả đêm cứ ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh.

Ngày hôn sau thức giấc, tinh thần cậu có chút uể oải.

Tuổi tác càng lớn càng không thể thức đêm, việc mất ngủ cũng đã vượt quá mức giới hạn của cậu rồi.

Chu Niệm Viễn thì lại khác, mặt mũi hồng hào, buổi sáng còn rất tự nhiên mà thơm má cậu rồi cùng cậu nói chào buổi sáng, sau đó đi rửa mặt.

Quan Phán thì lại không quen với sự thân mật này lắm.

Cậu thích Chu Niệm Viễn nhưng cậu lại chưa từng mơ giấc mộng viễn vông nào về tương lai của hai người, bao gồm một ngày nào đó cả hai sẽ sống chung nhà rồi ngủ chung giường.

Bởi vậy hiện cậu chỉ cảm thấy không được tự tại lắm chứ không phải là cảm giác hạnh phúc phát điên.

Lúc đang ăn sáng Chu Niệm Viễn đột nhiên nói: “Hôm nay chúng ta phải quay về nhà tổ một chuyến, ông nội muốn gặp em.”

Quan Phán nghe xong ngẩn người.

Tin tức quan trọng như thế này mà Chu Niệm Viễn chỉ dùng một câu nói bâng quơ như thế mà nói với cậu, cậu ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có, tối qua lại còn mất ngủ nữa chứ…

Nhất thời cậu không biết phải trả lời như thế nào.

Chu Niệm Viễn dường như nhìn ra sự căng thẳng và bất an của cậu liền cười một tiếng, rồi nói: “Em không cần phải sợ, ông nội hiện đang bệnh rất nặng, chỉ có thể nằm ở trên giường, cho dù ông có phản đối chúng ta thì cũng không có năng lực làm gì đâu.”

Quan Phán nghe ra ý tứ của anh.

Cho dù ông nội của anh có nói gì đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến hiệp định kết hôn của hai người.

Quan Phán ừ một tiếng.

Cậu biết mình không có quyền từ chối, rồi cũng phải có lúc đối mặt với người nhà của Chu Niệm Viễn vì vậy cứ dứt khoát đồng ý.

Giọng Chu Niệm Viễn lại dịu dàng: “Vậy chúng ta ăn xong bữa sáng rồi đi nhé.”

Quan Phán gật đầu.

Trên đường đến nhà thờ Chu gia, tâm trạng cậu luôn căng thẳng.

Cậu mỗi khi căng thẳng mặt liền đỏ lên, cả người đều run run.

Chu Niệm Viễn vì muốn làm giảm bớt áp lực cho cậu liền kể cho cậu nghe chuyện của ông nội.

Ông nội của anh mắc phải chứng Alzheimer của người già, cả ba bà vợ của ông không ai muốn chăm sóc cho ông chỉ biết mời hộ sĩ về nhà.

Chu Niệm Viễn còn kể cho cậu, ngoài ông nội anh ra, những người khác anh đều không quan tâm.

Quan Phán cẩn thận đem những lời anh nói ghi nhớ.

Sau khi đến nhà họ Chu, cậu liền phát hiện toàn bộ người nhà họ Chu đều đang có mặt tại đây.

Ai ai cũng đều đang đánh giá cậu.

Quan Phán khẽ nhíu mày, ánh mắt của những người này khiến cậu rất khó chịu.

Chu Niệm Viễn lại nắm chặt lấy tay cậu, khẽ thì thầm với cậu: “Không có việc gì cả, em không cần quan tâm đến bọn họ.”

Anh trực tiếp dẫn cậu đến phòng của ông nội.

Ông nội Chu Niệm Viễn thần trí thật sự đã không còn minh mẫn nữa, ngay cả thị lực cũng không còn tốt, ông chỉ nhìn chằm chằm Quan Phán một lúc sau đó thì phất phất tay cho cậu ra ngoài, chỉ giữ lại mình Chu Niệm Viễn trong phòng.

Quan Phán ra đừng ngoài hành lang, nhẹ thở phào một hơi.

Cậu ngước mắt nhìn xung quanh, cả một tầng lầu đều là người hầu cùng vệ sĩ, đại khái đều được phái đến để chăm sóc và bảo vệ cho ông nội.

Trong lúc cậu đang ngẩn người, đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên: “Anh chính là đối tượng kết hôn của anh ba?”

Quan Phán đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, ở chỗ cầu thang cách đó không xa là một thiếu niên môi hồng răng trắng, gương mặt xinh đẹp nhưng lại ngập tràn địch ý mà nhìn cậu.

12. Chương 12: Thiếu Niên

Quan Phán gật đầu: “Xin chào.”
Thiếu niên nói tiếp: “Tôi là em họ của anh Viễn.”

Quan Phán nhớ lại, hình như cậu chưa từng nghe Chu Niệm Viễn nói qua về người này, nhưng mà cậu cũng chẳng quen biết nhiều về người thân họ hàng của Chu Niệm Viễn cho nên cậu không biết người này cũng là chuyện thường.

Thiếu niên: “Anh Viễn đối xử với tôi rất tốt, kỳ nghỉ nào anh ấy cũng kèm tôi học, còn dắt tôi đi chơi nữa, ngay cả khi chọn trường đại học cũng là anh ấy chọn giúp tôi.”

Quan Phán cũng không phải là đứa trẻ lên ba không hiểu chuyện, đương nhiên có thể nghe ra là người ta đang lấy uy với mình.

Cậu không nói gì cả.

Thiếu niên nhẹ hất cằm, trưng ra nụ cười tươi rói: “Tôi thích anh Viễn, từ nhỏ tôi đã quyết định lớn lên phải gả cho anh ấy cho nên anh không được kết hôn với anh ấy.”

Quan Phán trầm mặc mà nhìn cậu ta.

Thiếu niên nói: “Còn anh, anh có thích anh ấy không?”

Quan Phán vẫn là im lặng.

Thiếu niên cười lạnh: “Xem ra anh cũng đâu có thích anh ấy, nếu không thì sao anh lại chẳng có phản ứng gì hết, tôi đây đang cùng anh tranh giành người yêu mà anh ngay cả một chút ghen tuông cũng không có.”

Quan Phán trong lòng khẽ run.

Thiếu niên kia lại ô a nói tiếp: “Nếu anh đã không thích anh họ thì tại sao lại kết hôn với anh ấy? Nhường vị trí ấy lại cho tôi đi, tôi nhất định sẽ yêu anh ấy thật nhiều.”

Quan Phán thở dài một hơi.

Cậu rất muốn nói với thiếu niên ấy rằng cậu với Chu Niệm Viễn chỉ là kết hôn giả.

Cho nên cái việc thích hay không thích căn bản không quan trọng.

Đương nhiên, đây là chuyện riêng của Chu gia, cậu cũng không ngốc đến mức đem bí mật này nói cho họ biết.

Cậu nhìn thiếu niên, trong lòng có chút xúc động.

Cho dù thiếu niên có ngập tràn địch ý với cậu, cậu cũng chẳng có cách nào ghét cậu ấy được.

Hoặc có thể do bởi vì cái thái độ nóng nảy và bộc trực của tuổi trẻ ở nơi cậu ấy, cái thứ mà cậu luôn thiếu.

Cậu ngược lại có chút hâm mộ.

Là Văn Nhã Ni cũng được, là thiếu niên này cũng được, đều dám đem tình yêu của mình thẳng thắng bày tỏ ra.

Tình yêu của cậu thì chỉ dám giấu ở trong lòng, nhỏ bé và thầm lặng.

Thiếu niên đi thẳng về phía cậu, cơ hồ là dán cả mặt sát vào mặt cậu, nói như tuyên chiến: “Tôi nhất định sẽ cướp anh ấy về, anh cứ chờ mà xem!”

Quan Phán ngừng một lúc, không biết tại sao, cậu thấp giọng nói lại: “Tôi cũng thích anh ấy, tôi sẽ không để cậu cướp anh ấy đi đâu!”

Thiếu niên nhìn cậu một cách cổ quái, tiếp sau đó là khinh bỉ cười một tiếng rồi dùng giọng điệu xem thường mà hỏi: “Chỉ bằng anh mà cũng đòi tranh người với tôi?”

Quan Phán nhìn vẻ mặt cao ngạo của thiếu niên, trong lòng chợt có chút ủ rũ.

Thiếu niên trẻ tuổi, khi cười lên trông vô cùng dễ nhìn, cậu ấy còn gọi Chu Niệm Viễn là anh họ, xuất thân cũng không hề kém cạnh, rất xứng đôi với Chu Niệm Viễn…

Quan Phán lại rơi vào trầm mặc.

Đúng lúc này, Chu Niệm Viễn từ trong phòng bước ra.

Anh bước đến bên cạnh cậu, nhẹ nắm lấy tay cậu, sau đó xoay người lại nhìn thiếu niên cau mày.

Thiếu niên lập tức nắm lấy ống tay áo của Chu Niệm Viễn, giọng nũng nịu: “Anh họ, anh đến đây thăm em có phải không?”

Lúc nãy thiếu niên đứng trước mặt Quan Phán là người quanh thân toàn gai nhọn vậy mà vừa thấy Chu Niệm Viễn liền lập tức trưng ra bộ mặt ngây thơ trong sáng, trên mặt tràn ngập ý cười.

Chu Niệm Viễn trả lời: “Anh đến thăm ông nội.”

Thiếu niên khẽ “A” một tiếng, cả người toàn là thất vọng.

Nhưng rất nhanh cậu ấy đã lấy lại tinh thần, tay khẽ lay lay cánh tay Chu Niệm Viễn: “Em có một bài toán không biết cách giải, anh có thể chỉ giúp em không?”

Chu Niệm Viễn gật đầu: “Đợi lát nữa vào phòng sách với anh.”

Không biết Quan Phán có cảm nhận nhầm không nhưng cậu thấy giọng nói của anh dường như dịu dàng hơn, lại còn mang theo chút cưng chiều trong đó nữa.

Cậu có thể nhìn thấy Chu Niệm Viễn rất thân thiết với thiếu niên này, khác hoàn toàn cách anh gay gắt với Văn Nhã Ni

Thiếu niên cười hi hi, nhân lúc Chu Niệm Viễn không để ý mà nhìn Quan Phán cười khiêu khích.

Quan Phán dù gì cũng là người lớn, tự nhiên cũng không muốn tính toán gì với cậu ấy nên vờ như không thấy.

Chu Niệm Viễn nói: “Anh phải đi gặp má lớn, em tự chơi một mình đi.”

Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, khẽ vẫy tay với anh rồi sau đó lập tức chạy mất.

Chu Niệm Viễn nắm tay Quan Phán dắt vào nhà trong, nói: “Anh đưa em đi gặp má lớn, bà vẫn luôn đòi gặp em.”

Má lớn ở đây chính là vợ chính thức của ba Chu Niệm Viễn.

Quan Phán nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh và bà quan hệ tốt lắm phải không?”

Chu Niệm Viễn cười gật đầu: “Ừm, bà ấy là một người rất tốt, em không cần phải lo đâu.”

Anh và Quan Phán lại nói về các chuyện trước đây.

Thì ra má lớn của anh sau khi sinh được hai người con gái thì bị mắc bệnh, cho nên không sinh con được nữa.

Nhưng ba Chu lại là con trai trưởng của nhà họ Chu cho nên không thể không có con nối dòng.

Ba Chu luôn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng đã có vài người con riêng nhưng tất cả đều là con gái.

Vậy mà đúng lúc ấy Cổ Cầm lại sinh được Chu Niệm Viễn.

Má lớn của Chu Niệm Viễn là người quyết định cho anh được bước chân vào nhà họ Chu.

Kỳ thật năm đó Cổ Cầm có thể ở dưới quê mà sống phung phí như vậy đều là do có má lớn lo cho, bà làm vậy chỉ vì không muốn để Chu Niệm Viễn phải sống khổ sở.

Sau đó cũng là má lớn sắp xếp để Chu Niệm Viễn đến Hải Thành sống.

Còn Cổ Cầm sau khi đến Chu gia đều bận tranh giành sự yêu thương của ba Chu, bận đấu đá với mấy đứa hồ ly bên ngoài, sớm đã không còn nhớ đến Chu Niệm Viễn nữa.

Cũng là má lớn và hai chị gái dìu dắt từng bước đi cho Chu Niệm Viễn, anh có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay thật sự không thể không kể đến công lao của ba người này.

Quan Phán sau khi nghe xong rất cảm động.

Không ngờ đến so với Cổ Cầm thì anh càng thân với má lớn hơn.

Nhưng mà nếu trong Chu gia vẫn còn vài người đối xử tốt với Chu Niệm Viễn thì cậu cảm thấy quá tốt rồi.

Đi qua gian nhà chính, cả hai lại vòng qua một hành lang rồi đi đến khu nhà ở phía đông.

Chu Niệm Viễn nắm chặt tay Quan Phán bước vào phòng khách

Một người phụ nữ với nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt đang ngồi trên sô pha, ngũ quan tinh tế, có thể nhìn ra khi bà còn trẻ rất là xinh đẹp.

Đây chắc chắn là má lớn của Chu Niệm Viễn, Diệp Chỉ Thanh.

Bên cạnh bà còn có hai người con gái, nhìn không đoán được tuổi tác, ngũ quan cũng có chút tương đồng với Chu Niệm Viễn, nhưng càng có nhiều nét giống Diệp Chỉ Thanh, chắc là chị cả và chị hai của Chu Niệm Viễn.

Chu Niệm Viễn nắm tay Quan Phán bước đến phía trước, nói: “Má lớn, đây là Quan Phán ạ.”

Diệp Chỉ Thanh cười cười đứng dậy: “Mau ngồi xuống.”

Thái độ của bà rất điềm đạm, so với trong tưởng tượng của Quan Phán còn dịu dàng hơn.

Chu Niệm Viễn nhìn Quan Phán nói: “Mau chào má lớn đi em.”

Quan Phán giật mình, vội vàng gọi to: “Má lớn.”

Diệp Chỉ Thanh cười gật đầu.

Chu Niệm Viễn lại chỉ về hướng hai chị: “Chị cả, chị hai.”

Quan Phán ngoan ngoãn gọi theo.

Chị cả mặc một bộ sườn xám màu đỏ hoa đào, tiếng cười trong trẻo: “Em trai, xem ra em rất ưng ý vợ mình a, từ lúc bắt đầu vào cửa đến bây giờ em đều cầm chặt tay người ta nha.”

Mặt Quan Phán bắt đầu nóng lên.

Nói thật thì ngay từ lúc bước vào Chu gia, Chu Niệm Viễn đã luôn nắm tay cậu.

Mặc dù cậu biết mọi chuyện đều là đang diễn kịch cho mọi người xem, nhưng trong tim cậu lại có cảm giác khác thường, giống như cậu và Chu Niệm Viễn là một cặp thật sự, hai người lần đầu về nhà gặp người lớn…

Chị hai thì mặc một cái váy dài màu xanh, trang điểm theo phong cách cổ điển, khi cười lên cũng rất nhã nhặn: “Chị cả, chị đừng có chọc em dâu nữa, mặt cậu ấy đỏ hết rồi kìa.”

Quan Phán: “…”

Diệp Chỉ Thanh nhẹ cười: “Được rồi, A Phán sau này là em dâu của mấy đứa rồi, hai đứa không được bắt nạt nó đâu đấy.”

Hai chị em le lưỡi làm mặt quỷ, sau đó không nói nữa.

Diệp Chỉ Thanh cho người làm mang đến một cái hộp, tự tay đưa cho Quan Phán: “Đây là quà cưới mẹ tặng cho hai đứa.”

Quan Phán nhìn Chu Niệm Viễn.

Chu Niệm Viễn hướng Quan Phán gật đầu.

Quan Phán đưa tay tiếp nhận nhưng cũng không mở ra ngay mà giữ trong tay như trân bảo.

Diệp Chỉ Thanh cười cười rồi nói với Chu Niệm Viễn: “Con và A Phán cứ ở chỗ mẹ đi, ở nhà chính quá nhiều người, các con không cần phải qua đó góp thêm náo nhiệt.”

Bà đây là đang chỉ các chú các bác của Chu Niệm Viễn.

Chu Niệm Viễn đồng ý.

Đang nói chuyện thì thiếu niên vừa nãy lại chạy đến.

Cậu hướng Diệp Chỉ Thanh gọi một tiếng bác rồi sau đó lại chạy đến trước mặt Chu Niệm Viễn, hăng hái bừng bừng nói: “Anh Niệm Viễn, anh mau dạy em cách giải bài toán đi, chúng ta vào phòng sách học được không?”

Chị cả liếc mắt nhìn cậu: “Diệp Thinh, em lại đang bày trò gì vậy.”

Diệp Thinh hướng cô làm cái mặt quỷ, sau đó lập tức lôi kéo Chu Niệm Viễn đứng dậy.

Chu Niệm Viễn đứng dậy đi cùng cậu nhóc, bỏ lại Quan Phán một mình.

13. Chương 13: Thích

Quan Phán có chút sững sờ.
Chu Niệm Viễn vậy mà bỏ cậu lại một mình với người nhà của anh?

Chị cả cười cười chọc cậu: “Em không cần phải lo lắng, Diệp Thinh cũng chỉ đang đùa thôi, nó không dám ăn Chu Niệm Viễn đâu.”

Quan Phán: “…”

Diệp Chỉ Thanh nói thêm: “Anh em chúng nó suốt ngày bí mật như vậy đấy, con không cần phải để ý.”

Quan Phán lắc đầu.

Diệp Chỉ Thanh ôn hòa nhìn cậu, nói: “Con nói cho mẹ biết, con với Chu Niệm Viễn làm sao mà quen nhau? Nghe nói con là người Trùng Khánh?”

Quan Phán nghe vậy lại bắt đầu lên tinh thần, ngồi trò chuyện cùng bà cả giờ đồng hồ.

—

Diệp Thinh kéo Chu Niệm Viễn vào phòng sách, đóng cửa, lúc này cậu mới bỏ tay Chu Niệm Viễn ra, vẻ mặt tinh ranh: “Anh họ, anh Phán là người mà anh luôn thầm thương trộm nhớ hả?”

Chu Niệm Viễn hai tay khoanh trước ngực, nói: “Phán không phải là cái tên em muốn gọi thì gọi nhé.”

Diệp Thinh ủy khuất: “Em chỉ gọi có một tiếng anh Phán thì có làm sao, lúc nãy em còn diễn kịch giúp anh mà.”

Chu Niệm Viễn ngừng một lúc.

Lúc nãy khi rời đi, nhìn gương mặt bất lực của Quan Phán, anh cảm thấy có chút đau lòng.

Nhưng anh cũng không muốn đợi tiếp nữa, nên chỉ đành nhẫn tâm một chút, phải bức bách cậu mới được.

Anh cau mày: “Sau này không cho phép bắt nạt em ấy nữa, anh không muốn em ấy hiểu làm chuyện gì nữa hết.”

Diệp Thinh nghe xong bất mãn vô cùng: “Nếu không nhờ có em lừa anh ấy thì anh làm sao nghe anh ấy nói thích anh được?”

Chu Niệm Viễn chỉ điềm đạm trả lời: “Anh biết em ấy thích anh từ lâu rồi.”

Diệp Thinh khẽ hứ một tiếng.

Chu Niệm Viễn lại nói tiếp: “Nhưng việc em ấy thích anh không có nghĩa em ấy sẽ đồng ý ở lại bên anh cả đời.”

Diệp Thinh bừng tỉnh: “Em thấy anh ấy có chút tự ti…”

Chu Niệm Viễn không nói gì.

Vấn đề tự nhiên không nằm ở chỗ tự ti, nếu vậy thì anh đâu cần phí công hoài sức nhiều như thế.

Diệp Thinh ừ hử hai tiếng, sau đó liếc nhìn Chu Niệm Viễn: “Anh họ, em phát hiện anh rất là nham hiểm nha.”

Chu Niệm Viễn lạnh mắt nhìn qua.

Diệp Thinh thấy vậy liền ngưng cười, nói: “Anh họ, anh giúp em một việc nhé, em muốn đến công ty anh thực tập.”

Chu Niệm Viễn liếc mắt nhìn cậu: “Thực tập?”

Diệp Thinh bĩu môi: “…Anh cũng không phải không biết em muốn làm gì.”

Chu Niệm Viền sờ cằm: “Nếu anh giúp em thì được lợi gì?”

Diệp Thinh lập tức hô to: “Em thề là sẽ không bắt nạt anh Quan Phán nữa…”

Chu Niệm Viễn giả vờ trầm ngâm.

Diệp Thinh kéo kéo ống tay áo của anh: “Anh họ, anh giúp em đi mà…”

Chu Niệm Viễn tránh đi cái kéo tay của cậu, nói: “Chú ý giữ khoảng cách với anh.”

Diệp Thinh liền cười: “Anh đây là muốn vì anh Quan Phán mà thủ thân như ngọc hả?”

Chu Niệm Viễn không thèm để ý đến cậu nữa.

Diệp Thinh phát hiện ra bản thân lại lỡ dại, bèn nói lại: “Anh yên tâm, ở trước mặt anh Quan Phán thì có dùng xẻng cũng không cậy miệng em ra được.”

Chu Niệm Viễn hài lòng gật đầu: “Được, bây giờ đang nghỉ hè, để anh nói với cậu một tiếng cho em theo anh thực tập.”

Diệp Thanh hoan hô một tiếng: “Em biết anh họ là tốt nhất mà.”

Chu Niệm Viễn lại nói tiếp: “Đợi lát nữa anh cho Hạ Cảnh đến đón người.”

Diệp Thinh lần này đúng là vui đến phát điên, gần như muốn nhảy cẫng lên.

Chu Niệm Viễn lắc đầu, sau đó bước ra khỏi phòng sách.

Diệp Thinh ngoan ngoãn đi theo phía sau anh.

Quan Phán nhìn thấy hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng, gương mặt đều rất thư giãn, lại thêm lúc nãy cậu nghe thấy tiếng cười thích thú của Diệp Thanh, ánh mắt có chút đượm buồn.

Chu Niệm Viễn đều để ý hết, khóe miệng khẽ cong, liền đi đến bên cạnh cậu hỏi: “Cùng má lớn nói những chuyện gì rồi?”

Quan Phán thấp giọng trả lời: “Toàn mấy chuyện hồi còn con nít thôi.”

Chị cả thì ha ha cười: “Em yên tâm đi, mọi người thích A Phán muốn chết, ai lại nỡ bắt nạt em ấy chứ.”

Chu Niệm Viễn cũng cười cười.

Diệp Chỉ Thanh nhìn anh nói: “Mẹ gọi mẹ con đến rồi, cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm nhé.”

Chu Niệm Viễn ngưng một lúc sau đó mới gật đầu.

Diệp Chỉ Thanh nói tiếp: “Hai con đi nghỉ đi, đến giờ cơm trưa mẹ sẽ cho người gọi xuống.” Bà nhìn Quan Phán một chút, lại nói: “Con dẫn Quan Phán đi xem phòng của con đi, sau này nhớ thường ghé thăm là được.”

Chu Niệm Viễn dạ một tiếng.

Quan Phán lập tức đứng lên.

Chu Niệm Viễn dẫn cậu lên lầu.

Cách bố trí trong phòng này cũng gần giống như căn phòng của Chu Niệm Viễn bên biệt thự.

Chu Niệm Viễn nói: “Lúc anh được đón về Chu gia thì đã luôn ở đây, chỉ có khi học đại học mới bắt đầu dọn ra ngoài.”

Quan Phán trong lòng khẽ động.

Căn phòng này nhất định chứa rất nhiều hồi ức của Chu Niệm Viễn, nó khiến cho cậu càng muốn tìm hiểu thêm.

Cậu chậm rãi đi xem xung quanh, lại phát hiện trên tường có treo mấy bức hình.

Đa phần đều là ảnh chụp một mình của Chu Niệm Viễn, còn có vài tấm anh chụp với gia đình.

Nhưng không hề có bức hình nào của Văn Nhã Ni.

Điều này khiến Quan Phán cảm thấy rất khó hiểu.

Nhìn kỹ lại một chút thì trong số các bức hình trên có một bức cậu cùng anh chụp chung hồi còn học đại học.

Cái này khiến cậu có chút bất ngờ.

Cậu nhìn chằm chằm bức hình ố vàng đã cũ từ lâu.

Bức hình được chụp trước cửa thư viện trường, cậu thì đang đứng trên bậc thang, còn Chu Niệm Viễn thì đang bước xuống cầu thang đi ngang qua cậu, trong hình chỉ còn thấy bóng lưng của anh.

Chụp lúc nào nhỉ?

Cậu không hề có chút ấn tượng nào hết.

Trong lúc cậu đang lao tâm khổ tứ suy nghĩ thì tiếng Chu Niệm Viễn gọi từ đằng sau truyền đến: “Phán, qua đây.”

Quan Phán quay đầu, thấy anh đang đứng bên ban công còn nhìn cậu cười cười.

Cậu không tự chủ được mà bước đến.

Vừa đến gần, Chu Niệm Viễn liền vươn tay ra ôm cậu vào lòng.

Ngực của hai người gần như dính sát vào nhau.

Giọng nói trầm thấp của Chu Niệm Viễn vang lên bên tai cậu: “Tiểu Thinh chỉ đang đùa với em thôi, em đừng để tâm nhé.”

Quan Phán lại ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trên người anh, hương thơm này khiến cho cậu có cảm giác mê mang.

Cậu mơ hồ nghĩ, Diệp Thinh đứng trước mặt Chu Niệm Viễn thì luôn lễ độ ngoan ngoãn nhưng quay mặt lại nhìn cậu thì tràn đầy khiêu khích cùng địch ý, hơn nữa cũng chẳng giống giả bộ chút nào.

Nhưng cậu cũng không muốn phản bác Chu Niệm Viễn.

Cậu nghĩ chẳng có gì quan trọng cả, cho dù Diệp Thinh có thật sự ghét cậu thì như vậy đã sao.

Diệp Thinh chỉ là thích Chu Niệm Viễn mà thôi.

Chu Niệm Viễn cười một tiếng: “Người mà em ấy thích là người khác, em rất nhanh sẽ biết là ai thôi.”

Quan Phán nghi ngờ mà ngẩng đầu.

Chu Niệm Viễn nhìn cậu chằm chằm: “Em ấy chỉ muốn nhìn xem phản ứng của em như thế nào.”

Quan Phán không hiểu.

Chu Niệm Viễn nói tiếp: “Anh nghe em nói là em thích anh.”

Trong phút chốc Quan Phán cả người như bị sét đánh, tiếp sau đó là mặt đều đỏ hết.

Cậu ngập ngừng khóe miệng, nói không nên lời.

Chu Niệm Viễn nắm lấy tay cậu nói: “Em không có điều gì muốn nói với anh sao?”

Quan Phán cúi thấp đầu, không dám nhìn anh.

Chu Niệm Viễn nhất quyết không cho cậu trốn nữa, lấy tay nâng cằm cậu lên.

Cả mặt cậu đều đỏ, sau đó mới lắp bắp nói: “Em… Em thích anh…”

Chu Niệm Viễn hài lòng nở nụ cười, hỏi tiếp: “Bao lâu rồi?”

Quan Phán nào có đủ dũng khí nói với anh là cậu đã yêu thầm anh gần mười năm rồi, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc.

Chu Niệm Viễn khẽ cười: “Vậy từ nay về sau hãy ở bên cạnh anh nhé, được không?

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/sau-khi-ket-hon